



**พิธีสถาปนาบุญราศี
พระสันตะปาปาปาโล ที่ 6**

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ✦ UDOMSARN WEEKLY
ขุดมสาร
ราคา 10 บาท
<http://www.udomsarn.com> ปีที่ 38 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2014

วัตถุประสงค์ : ประชากรของพระเจ้า ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในความรัก แสวงหา สันติภาพและประกาศพระเยซูคริสตเจ้า
พันธกิจ : พระศาสนจักรในประเทศไทย มุ่งอุทิศตนเพื่อชีวิตโลกและชีวิตนิรันดร์ของคริสตชนชาวไทยโดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์
เป็นหนึ่งเดียว ร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระอาณาจักรในบริบทสังคม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา
วัฒนธรรม ประกาศพระเยซูคริสตเจ้าและเป็นประจักษ์พยาน ด้วยการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายและรับใช้ประชาชนโดยเน้นผู้ยากไร้



บวชพระสงฆ์นครสวรรค์

พระสังฆราชอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐ-
นนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็น
ประธานพิธีบวชขอพระคุณบวชพระสงฆ์
ของสังฆมณฑล 2 องค์ สังฆานุกรเปโตร
ประพันธ์ กลั้มพัก สัตบุรุษวัดอัครเทวดา
คาเบรียล สันติสุข จ.เพชรบูรณ์ สังฆานุกร
เปาโล พรชัย สิงห์สา สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา
บางขาม จ.ลพบุรี (อ่านต่อหน้า 4)



พิธีแต่งตั้งครูคำสอนเขตปกครองที่ 1 และ 2 สังฆมณฑลนครสวรรค์



อบรมสื่อศึกษาดรุณาราชบุรี

คุณพ่ออนุชา ย้ำแม่โลกจะเปลี่ยนแปลงไป (อ่านต่อหน้า 4)

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศี

ถอดความโดย : พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R



หลังจากที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 วาติกัน ได้ประกาศว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรับรองอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจาก คำเสนอวิงวอนของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1963 ถึง ค.ศ. 1978 อย่างเป็นทางการ และพระองค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2014

อัศจรรย์ดังกล่าวที่เกี่ยวกับการรักษาอย่างอัศจรรย์ของทารกในครรภ์ของ มารดาที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 1990 โดยคณะแพทย์ของ วาติกันประกาศว่า ไม่มีคำอธิบาย แพทย์ที่แคลิฟอร์เนียได้เสนอให้หญิงที่ตั้งครรภ์ ทำแท้งทารกในครรภ์ โดยบอกว่ามีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทารกที่ยังไม่คลอด ซึ่ง แพทย์ตรวจพบปัญหาที่ร้ายแรง ซึ่งจะเป็นเหตุให้ทารกประสบกับปัญหาร้ายแรงแก่ สมอง

แทนที่จะทำแท้งทารก หญิงผู้เป็นมารดาเลือกที่จะมอบตัวเองและทารกไว้ กับพระเจ้า อาศัยคำเสนอวิงวอนของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เมื่อถึงเวลา คลอดผู้ที่คอยดูแลอาการของเธอต้องประหลาดใจที่ทารกอยู่เต็มกำหนด และเกิดมา โดยไร้ปัญหาเรื่องสุขภาพที่คณะแพทย์ได้ทำนายไว้ ครอบครัวนี้ได้รับการเตือนว่า ให้ รอจนเด็กอายุได้ 16 ปีก่อนที่จะประกาศว่าหายจากโรคที่กล่าวไว้จริง ปัจจุบันเด็ก คนนั้นอายุ 18 ปี และมีสุขภาพที่ดี

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 นำพระศาสนจักรฟื้นฟูศิลปกรรม ทรง สามารถนำสังคายนาวาติกันที่ 2 จนจบการประชุม แม้พระองค์จะต้องเผชิญกับการ ต่อต้านในช่วงศตวรรษที่ 16 พระองค์ทรงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเนียมปฏิบัติของพระศาสนจักร ซึ่งรวมถึงเรื่องสืบสานการกำเนิด โดยใช้เครื่องมือที่ผิดต่อศีลธรรม ซึ่งพระองค์กล่าว ถึงในพระสมณสาส์น “ชีวิตมนุษย์” ซึ่งออกมาเมื่อปี ค.ศ. 1968 เริ่มแรกมีผู้เข้าใจผิด



เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ในหลายแวดวง แต่เวลาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สมเด็จพระสันตะ- ปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงกระทำถูกต้องแล้ว

บัดนี้ เรามีพระสันตะปาปาอีกองค์หนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบุญราศีพระองค์ท่าน ช่วยอ้อนวอนพระเจ้าให้สมัชชาพระสังฆราชเรื่องครอบครัวสมัยแรกที่ผ่านมาไปแล้ว และสมัยที่สองจะมีขึ้นในปีหน้าเป็นผลสำเร็จ และรักษาไว้ซึ่งจิตตารมณ์แท้จริงของ ทุกฝ่าย อาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญราศีเปาโล ที่ 6

บวชพระสงฆ์ (ต่อจากหน้า 2)

พร้อมด้วยพิธีต้อนรับพระรัตนกบฏยอห์น ที่ 23 และนักบวชยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา และพิธีแต่งตั้งครูคำสอน เขตปกครองที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2014

วัดนักบุญลูคา บางขาม ปีนี้ฉลองชุมชนความเชื่อคริสตชน 104 ปี ซึ่งถือว่าเป็นปีแห่งพระคุณและพระพรอย่างแท้จริง

พระคุณ พระพรแรก คือ พระสงฆ์ใหม่ 2 องค์ คุณพ่อพรชัย สิงห์สา และคุณพ่อประพันธ์ กลัมพิก ซึ่งถือว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าสำหรับสังฆมณฑลในการมาทำงานในพื้นที่ของพระองค์

พระคุณ พระพรที่สอง คือ การได้ต้อนรับพระธาตุของนักบวชยอห์น ที่ 23 และนักบวชยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

พระคุณ พระพรที่สาม คือ การได้ต้อนรับคณะครูคำสอนที่ได้ปฏิบัติต่อหน้าพระเจ้าที่จะดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร และทำหน้าที่ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าท่ามกลางโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่สำคัญสำหรับชีวิตคริสตชน

หนึ่งปีที่ผ่านมามี วัดนักบุญลูคา บางขาม ได้มีการพัฒนาในหลายด้าน เช่น การปรับปรุงโครงสร้างโรงเรียน การสร้างอนุสาวรีย์นักบุญอันตน การตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง การพัฒนาดังกล่าวเป็นเครื่องหมายของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ

คุณพ่อพรชัย สิงห์สา พระสงฆ์องค์ที่ 4 ของวัดนักบุญลูคา บางขาม (คุณพ่อศิริชาติ เอียงผาสุข คุณพ่อธวัช สิงห์สา คุณพ่อทรงธรรม สิ้นเจริญ คุณพ่อพรชัย สิงห์สา) ได้กล่าวขอบคุณพระคุณเจ้า ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย บรรดาพระสงฆ์ ชิสเตอร์มาเซอร์ และสัตบุรุษทุกท่านว่า “ศิลาบวชเป็นพระสงฆ์ เป็นของขวัญสำคัญที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นผู้รับใช้ในนามของผู้รับศิลาบวชเป็นพระสงฆ์ ก่อนอื่น

หมด ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าในพระพรแห่งความรัก ที่ทำให้ผมทั้งสองได้เป็นคริสตชนผู้ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงดูแลตลอดการเดินทาง ที่ทรงเรียกผมทั้งสองได้เข้ามาใกล้ชิด และเตรียมผมทั้งสองเพื่อเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง ขอขอบคุณและวอนขอพระพรพรหมทาน สำหรับชีวิตสงฆ์ที่พวกเราได้รับในพิธีวันนี้ ซึ่งไม่ใช่เป็นการจบหลักสูตรของการเป็นสามเณร แต่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการก้าวเดินต่อไป เพื่อก้าวเดินสู่ความศักดิ์สิทธิ์เพื่อพันธกิจแห่งการรับใช้

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ - คุณแม่ ของพวกเรา ครอบครัว สิงห์สา และครอบครัวกลัมพิก บรรดาพรหมแห่งความเชื่อของเรา ที่หล่อหลอมพวกเราทั้งสอง ในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ในความเป็นชาวบ้านธรรมดา ในสังคมเกษตรกรรม ให้เราทั้งสองได้เรียนรู้จากทางด้านกรดำเนินชีวิต และชีวิตทางความเชื่อ ศรัทธา



ขอขอบคุณครอบครัวสงฆ์ดินแดนแห่งพันธสัญญา พระคุณเจ้า ยอแซฟ พิบูลย์ บรรดาพระสงฆ์ รุ่นพี่ในคำภาวนา คำแนะนำ และแบบอย่างที่ดีที่มอบแก่เราทั้งสองคน พวกเรายังรำลึกถึงแบบอย่างที่ดีของพระสังฆราชและพระสงฆ์ ที่เสียชีวิตไปแล้ว เพราะมันสอนชีวิตให้กับเรา และคิดถึงพระสังฆราชมิเชล ลังเยร์ ที่ได้สอนเรื่องความอ่อนโยน คิดถึงพระสังฆราชบรรจง อารีพรรค ที่ได้สอนเราเรื่อง “รัก” คำสั้นๆ ที่อธิบายได้ทั้งชีวิต พระคุณเจ้าเป็นอาจารย์ที่สอนพวกเรา ขอขอบคุณคำสอนเรื่องชีวิตสงฆ์ที่มีเป้าหมายที่พระอาณาจักรสวรรค์ จากพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุข-นิรันดร์ อาจารย์ของพวกเราอีกท่านหนึ่งในยุคสมัยที่ท่านปกครองที่สังฆมณฑลนครสวรรค์ ท่านก็ปลีกเวลามาสอนพวกเรา ขอขอบคุณคำสอนเรื่องกางเขน จากพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ขอขอบคุณคำสอนเรื่องความรัก การอุทิศตน การรับใช้ จากพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ผู้บวชให้กับเราในวันนี้ ขอขอบพระคุณพระสงฆ์รุ่นพี่ทุกคน ทั้งที่เป็นเจ้าอาวาสวัดบางขาม และที่ผมได้มีโอกาสไปฝึกงานอภิบาล ทั้งภาคปกติและภาคฤดูร้อน”

พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย กล่าวว่า “เราก็มีพระสงฆ์เก่ง ที่เขาพูดให้กับเราไพเราะ และก็ชอบนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ แล้วเขาก็สอนคำสอน เขาเรียก “คำสอนข้างถนน” เพราะฉะนั้นเขาก็พูดเก่ง น่าฟังไพเราะ

ส่วนอีกท่านหนึ่งก็ชอบทำงาน ไม่ค่อยชอบพูด แต่เขามักจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้า เป็นเรื่องจริงนะว่า คำพูดนั้นมันลอยลม แต่กิจการนั้นมันยั่งยืน

และสำหรับพ่อก็ขอขอบคุณเป็นพิเศษ วันนี้เรามีนักบวชมาจำนวนมาก นักบวชมาช่วยงานสังฆมณฑล และทำให้สังฆมณฑลนั้นไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน เณรหรือตามโรงเรียน ทำงานอย่างมีคุณภาพ พ่อเองขอบคุณด้วยจริงใจ และวันนี้ก็มีคุณแม่เจ้าคณะจากจันทบุรี พ่อก็ขอบคุณจันทบุรี และมาเซอร์คณะเซนต์ปอลฯ และอีกหลายคณะ ที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ทั้งหมด

ในที่สุดแล้ววันนี้เรามีความเชื่อที่จับต้องได้ มีตัวตน และเมื่อทุกคนที่มีความเชื่อนั้นมารวมตัวกัน มันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และจะพาพระศาสนจักรได้เดินหน้าต่อไป ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพระพรแต่พี่น้องทุกท่าน”

สำหรับคุณพ่อพรชัย สิงห์สา ปัจจุบันเป็นรองอธิการสามเณรลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์ ส่วนคุณพ่อประพันธ์ กลัมพิก เป็นผู้ช่วยเขตแพร่ธรรม แขวงแม่ระมาด

อบรมสื่อศึกษา (ต่อจากหน้า 2)



เทคโนโลยีจะเจริญเติบโตขึ้น แต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนหรือไม่สามารถเปลี่ยนได้ ก็คือความหนักแน่นของหัวใจของเราที่จะเลือกเสฟสื่อ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2014 คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย อบรมสื่อศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จำนวน 780 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะเปิดรับสื่ออย่างรู้เท่าทันด้วยการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิต เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ได้คิดดี ทำดีเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย

คุณพ่ออนุชากล่าวว่า “สื่อมวลชนคือของขวัญจากพระเจ้า เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สื่ออย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ทางโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญของสื่อที่มีการพัฒนาเติบโตตลอดเวลา จึงได้จัดอบรมให้นักเรียนรู้เท่าทันสื่อ ปัจจุบันนี้เราสร้างสื่อได้ ทำสื่อเองได้ ทุกคนมีเฟสบุ๊ค ทุกคนก็เป็นนักข่าวได้แล้ว แต่สิ่งเหล่านี้มันมีทั้งด้านบวกและด้านลบ เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับชีวิตของเรา เราต้องเลือกให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราในการที่จะนำมาใช้ แน่แน่นอนว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีจะเจริญเติบโตขึ้น แต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนหรือไม่สามารถเปลี่ยนได้ ก็คือความหนักแน่นของหัวใจของเราที่จะเลือกเสฟ ใช้สื่ออย่างไร และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเข้าใจในการใช้สื่อในทุกๆ สนาม ทุกๆ เวที”

คุณพ่อสนธิยา ไทยสนธิ ผู้จัดการ/รองอธิการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้สัมภาษณ์ว่า “วันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยม ซึ่งทางโรงเรียนเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อในปัจจุบันว่า ถ้าเด็กๆ เขาวิชาไม่รู้จักรักที่จะเลือกใช้สื่ออย่างดี และคงจะไม่เป็นผลดีสำหรับตัวพวกเขา สื่อมีทั้งด้านดี และด้านไม่ดี ถ้าเด็กไม่รู้จักรักที่เลือกใช้ในด้านที่ดี ก็จะไม่เกิดสิ่งที่ดีสำหรับตัวเอง แต่ถ้าเด็กรู้จักรักเลือกสื่ออย่างดี และเลือกใช้ในมุมที่ดีก็จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเอง”

ด้านคุณครูพงศ์พัฒน์ ดำรงค์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี กล่าวว่า “ในปัจจุบันสื่อที่มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ทำให้เราต้องพัฒนาเด็กๆ ของเรา ให้รู้จักที่จะใช้สื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด”

นางสาวพรสวรรค์ คงสีหะ ม.5/1 กล่าวว่า “ขอขอบคุณคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ที่ได้มาให้การอบรมให้พวกเราได้รู้จักการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ และรู้จักนำมาใช้กับชีวิตประจำวัน” ☺



ผู้รอดตายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในประเทศรวันดาพบ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

27 ตุลาคม 2014 (โรมรีพอร์ตดอทคอม)

● เธอทำเช่นนี้มาตลอดทางจากประเทศรวันดาจนถึงกรุงโรม เธอสวดสายประคำอย่างมั่นคงเพราะนี่ไม่ใช่สายประคำธรรมดา แต่เป็นสายประคำที่ได้รับการเสกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอิมมาคูเลอิลิบาจิซา (ผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา) เล่าว่าเป็นคำภาวนาที่ช่วยชีวิตเธอไว้ให้รอด ในปีค.ศ. 1994 เธอรอดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศรวันดาโดยซ่อนอยู่ในห้องน้ำแคบๆ

“ฉันจำได้ในวันที่สอง พ่อแม่ขอให้ฉันซ่อนตัวกับเพื่อนบ้านผู้มาจากเผ่าอื่นและพวกเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะถูกฆ่า ฉันก็ไปที่นั่น เขานำฉันนั่งลงในห้องน้ำขนาด 3 คูณ 4 ฟุต รวมกับผู้หญิงอื่นอีก 7 คน เราคิดว่ามันคงดำเนินไปอีก 2 หรือ 3 วัน เราอยู่ในห้องน้ำนั้น 3 เดือน เราไม่ได้พูดอะไรกันเลย เพราะว่าเราไม่ได้บอกลูกๆของเข่ว่าเราอยู่ที่นั่น เขาบอกลูกๆเขาว่าส่งเราไปที่อื่นและเขาก็ทำกุญแจห้องน้ำหาย”

เมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะปลอดภัยแล้ว เธอก็จากไปและได้รับรู้ว่าครอบครัวของเธอถูกฆ่าตายหมดแล้ว พร้อมกับผู้คนอีก 1 ล้านคนที่ถูกฆาตกรรมไปด้วย มีเพียงน้องชาย 1 ใน 3 ของเธอหนีออกมาได้ ระหว่างเดือนอันน่าหวาดกลัวนั้น เธอต้องซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำแคบๆ เธอบอกว่าเธอพบพลังกำลังเข้มแข็งในการสวด



ภาวนา เธอภาวนาเพื่อตัวเอง...วอนขอพระเจ้าให้เธอมีโอกาสสักวันหนึ่งที่จะสามารถให้อภัยได้ แก่คนที่ฆ่าครอบครัวของเธอ โดยเล่าว่า

“ฉันโกรธมากในตอนแรก จากนั้นก็สงบลง ฉันตระหนักว่าฉันต้องสวดภาวนาขอต่อพระเจ้าและเชื่อมั่นในพระองค์จริงๆ ความโกรธนี้เป็นสิ่งไม่ดีและกำลังทำร้ายฉันให้รู้สึกโกรธ...แต่เราต่อสู้และตระหนักได้ว่า ฉันสามารถให้อภัย ฉันขอพระเจ้าทรงช่วยเพื่อฉันจะได้ให้อภัยและสุดท้ายฉันจำได้ว่ามีความสุขมาก ช่วงระยะเวลาที่ฉันมาถึงการให้อภัยได้นั้นรู้สึกเหมือนว่าสัมผัสการณ์ใหญ่บนบ่าได้ถูกยกออกไปและรู้สึกเป็นอิสระ”

● วันเวลาผ่านไป วันหนึ่งเธอได้ไปยังคุกท้องถิ่นเพื่อจะเผชิญหน้าต่อหน้ากับคนที่ฆ่าครอบครัวของเธอ โดยเล่าว่า



อิมมาคูเลอิลิบาจิซา และหนังสือที่เธอเขียนเรื่องการให้อภัยผู้ที่ฆ่าครอบครัวของเธอในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศรวันดา

“ฉันต้องการเป็นอิสระจากเขาจริงๆ อิสระจากความคิดที่ว่าฉันเกลียดเขา แล้วนั่นเขาก็สามารถเริ่มต้นเดินทางที่จะรู้จักให้อภัยได้เช่นกัน ดังนั้นฉันจึงไปหาเขาและบอกเขาว่าฉันให้อภัยเขา ฉันจำได้เขาเอามือปิดหน้าเขาไม่อาจมองฉันได้อีกต่อไป ฉันสามารถรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งออกมาจากใจเขา”

● อิมมาคูเลอิลิบาจิซาได้เขียนหนังสือเล่มเกี่ยวกับความทุกข์ทรมาน การให้อภัยและความเชื่อ หลายปีมานี้ เธอทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ประเทศรวันดา ในขณะที่พวกเขา กำลังเร่งสร้างชาติขึ้นมาใหม่



เธอปฏิเสธที่จะทำแท้ง และลูกของเธอพระอัครสังฆราชแห่งริกา ขอบคุณเธอตลอดไป

26 ตุลาคม 2014 (โรมรีพอร์ตดอทคอม)

● 59 ปีมาแล้ว พระอัครสังฆราชแห่งริกา ประเทศลัตเวีย พระคุณเจ้าบิเจฟส์ สแตนเควิกส์ เกือบต้องตายเมื่อคุณแม่ของท่านกำลังต้องการท่าน แต่ทุกคนบอกเธอว่าควรจะทำแท้งเสีย ท่านเล่าว่า

“แม่อายุได้ 40 ปี แต่คุณหมอบอกท่านหนึ่งตั้งใจจะทำแท้ง หมอบอกคุณแม่พ่อว่า ‘เธอแก่แล้วและไม่เป็นการฉลาดที่จะมีลูกอีกคนหนึ่ง’ “แต่คุณแม่ของท่านตัดสินใจที่จะมีลูก และบังเอิญหนูน้อยคนนั้นได้มาเป็นพระอัครสังฆราชแห่งริกา ผู้หญิงนับพันในประเทศลัตเวียต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เข้าค่ายไม่ออกแบบที่แม่ของท่านเผชิญเมื่อทศวรรษที่ผ่านมา ในปีค.ศ. 2002 รัฐบาลผ่านกฎหมายทำแท้ง เพื่อต่อต้านท่านจึงเขียนบทความ “ทำไมผมถึงโชคดี?” พระอัครสังฆราชจากประเทศลัตเวียเล่าต่อว่า



พระอัครสังฆราชบิเจฟส์ สแตนเควิกส์ แห่งเมืองริกา ประเทศลัตเวีย

“พ่อสามารถแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว เพราะมันเป็นการตั้งใจฆ่าพ่อตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาแต่แม่ของ

พ่อปฏิเสธและเพราะเหตุนี้พ่อจึงยังคงมีชีวิตอยู่ พ่อสามารถมีชีวิตเต็มเต็มกระแสน้ำและพันธกิจของพ่อในโลกนี้ และถ้าพ่อถูกฆ่าตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ วันนี้ก็คงจะมีพระอัครสังฆราชของค็อื่นแห่งริกา”

● มีความท้าทายเรื่องการตั้งครรรค์แต่พระอัครสังฆราชเน้นว่ามีทางเลือกอื่น ทางเลือกแทนการทำแท้งสำหรับแม่ซึ่งกำลังรับมือกับความยากลำบากของการตั้งครรรค์

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์แมรี นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้คำปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วิกฤติต้นแบบ

คุยกันเจ็ดวันหน

เปิดเทอมสองมาตั้งแต่วันแรก
นักเรียนต้องมึนงานเข้า...เพิ่มอีกอย่าง
นอกจากเล่าเรียนศึกษา
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่ทำกันมาสิบปีแล้ว
ยังต้องเข้าร่วมการปฏิรูปชาติ
ตามนโยบายของ คสช.



ในแนวทาง “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” บ.สันติสุข
ที่ต้องนำมาเรียนรู้ท่องจำปฏิบัติ

www.salit.org

จะว่าเด็กยุคนี้โหดดี
ที่เติบโตขึ้นมาในช่วงการปฏิรูป
ทั้งการศึกษาทั้งค่านิยมไทย
ทว่าที่ผ่านมามีในด้านการศึกษานั้น
แม้มีการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องมาสิบกว่าปี
แต่การศึกษาไทยยังไม่ไปไหนไกล
ทั้งในระดับประเทศทั้งในระดับต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่ประเทศน้อง
ไม่ต่างกับการพยายามก้าวไปข้างหน้า
แต่ก้าวไปหนึ่งก้าวถอยหลังสองก้าว

อย่างนี้แล้วจะถือว่าเป็นโหดดีหรือโหดร้ายในฐานะหนูทดลอง
ทั้งนี้และทั้งนั้น

คนรู้จริงนักวิชาการไม่มีโอกาสเข้าร่วมไม่มีบทบาท
ในขณะที่คนมีหน้าที่มีบทบาทกลับไม่รู้จริงไม่ใช่นักการศึกษา
เสียดียงบประมาณเสียเวลาเสียโอกาส
กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเล่าเรียนด้วยความทุกข์
มากกว่าจะเรียนด้วยความสุขสนุกกับการมาโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ย่อมไม่เกิดไม่มีให้เห็นเป็นจีนเป็นอัน
เพราะคนเราทำอะไรด้วยความสุขสนุกสนาน
มักจะทำได้ดีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล...

หากการปฏิรูปค่านิยมไทยตามนโยบาย คสช.
เริ่มและลงเอยในทำนองเดียวกันกับการปฏิรูปการศึกษา
เด็กยุคนี้คงต้องออกหักผิดหวังคงต้องลำบากไปเปล่า ๆ
เพราะตั้งแต่เริ่มแรกก็มีแต่เน้นบุคคลเป้าหมายไปที่เด็ก
ให้มีการประชาสัมพันธ์จัดป้ายค่านิยมหลักในสถานการศึกษา
กำหนดให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ท่องขึ้นใจ
แต่ไม่เห็นมีการเน้นการพูดถึงในสถานที่อื่น ๆ
สถานราชการสำนักงานบริษัทห้างร้านตลาด
ราวกับว่าค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการนี้
เป็นค่านิยมที่เด็กเล็กวัยร่นวัยเยาว์ต้องรู้ต้องยึดถือต้องปฏิบัติ
ในขณะที่ผู้ใหญ่ถือว่าเลยวัยเลยเกณฑ์ไปแล้ว
ไม่ต่างกับพ่อแม่ที่กำชับเคี่ยวเข็ญบังคับให้ลูกไปวัดเข้าวันอาทิตย์
แต่ตัวเองถือสิทธิ์นอนต่อพักผ่อนที่บ้าน
ลูกเลยได้แต่ทำใจยอมอดทนยอมลำบาก
ได้แต่ปลง “...อดทนไปก่อน ไว้โตแล้วก็จะสบาย...”
จะว่าไปแล้ว

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการตามนโยบายของ คสช.

เป็นคนนิยมที่คนไทยทุกคนพึงรู้ถึงยึดถือพึงปฏิบัติ

ทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทุกอาชีพการงาน
ไม่ใช่เอาแต่ปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติให้เป็นนิสัย
แต่ผู้ใหญ่กลับไม่สนใจไม่ทำไม่ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง
การปฏิรูปชาติบ้านเมืองในแนวค่านิยมหลักของคนไทย
ก็คงเป็นแต่นโยบายหรือเป็นแค่ตัวหนังสือเป็นแค่ป้ายประกาศ
ลงเอยจะกลายเป็นนโยบายสอดคอก...เหมือนนโยบายอื่นหรือไม่
เพราะคะแนนวิชา “แบบอย่างดีของผู้ใหญ่” คงไม่ผ่านเกณฑ์
อย่างที่เห็น ๆ ในประเด็นอื่น...จนเด็กต้องสับสนอยู่ทุกวันนี้



ความหวังและความเชื่อ

“โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” (ลูกา 17:5)

ได้ฝูง “ชายัน” ครอบงำประเทศฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2013 เราเห็นภาพความเสียหายที่รุนแรง รวมทั้งการสูญเสียชีวิตผู้คน เป็นจำนวนมาก คนเป็นจำนวนมากต้องอดอยาก ไร้ที่อยู่อาศัย น้ำดื่มที่สะอาด ก็ไม่มี และไฟฟ้าก็ไม่มีให้ใช้ เป็นเหตุให้ชาวบ้านหวาดกลัวและโศกเศร้า ลิน ซู เชียต้า หนึ่งในจำนวนผู้ที่รอดชีวิตมาได้ กล่าวว่า ทุกครั้งที่ฝนตก ฉันก็รู้สึกหวาดกลัว ดิฉันไม่รู้ว่าจะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร ที่เมืองตากอลบัน มีน้ำไหลผ่านหมู่บ้านและบ้านช่อง ทำให้นึกถึง “ลีนามิ” ที่คุกคามฟิลิปปินส์ เมื่อสิบปีมาแล้ว ท่ามกลางความสูญเสียและความเสียหาย ชาวบ้านพากันถามว่า “ในท่ามกลางความทุกข์ทรมานเหล่านี้ พระเจ้าทรงอยู่ที่ไหน?” เมื่อเราสูญเสียผู้ที่เรารัก เรามักจะถามว่า “ทำไม” และบางครั้งความเชื่อของเราก็อ่อนแรงลง

พวกเขาทราบบางครั้งความเชื่อของพวกเขา รู้สึกอ่อนแอ คล้ายกับความเชื่อของเรา แม้พวกเขาจะเดินไปกับพระเจ้าอยู่ทุกวัน และอธิษฐานภาวนากับพระองค์ แต่พวกเขาก็ยังรู้สึกว่าต้องเพิ่มพูนความเชื่อของพวกเขา

ในท่ามกลางความทุกข์ยากและการสูญเสียจากไต้ฝุ่นชายัน และลีนามิเมื่อสิบปีมาแล้ว เราจะได้พบกับตัวอย่างของความไม่เห็นแก่ตัวและความกล้าหาญ ผู้ที่มีความรักและความมีใจกว้างขวางและเมตตาสงสารที่ได้รับบริจาคและเป็นกำลังใจ โดยระลึกถึงความต้องการการสนับสนุนของเพื่อนมนุษย์ในยามที่ต้องประสบกับความเจ็บปวด เราอธิษฐานภาวนาให้ความเชื่อของเขาเพิ่มขึ้น และให้เราสามารถนำความช่วยเหลือและความบรรเทาไปมอบให้แก่ผู้ที่โดดเดี่ยวและหวาดกลัว



บทอธิษฐานภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า ลูกตระหนักดีว่าความเชื่อของพวกลูกอ่อนแอ และเมื่อลูกต้องเผชิญกับความยากลำบาก บางครั้งลูกก็หันหลังให้กับพระองค์ โปรดทรงประทานความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดที่จะสำนึกว่าพระองค์ทรงประทับอยู่กับลูกตลอดเวลา และโปรดทรงแสดงให้ลูกรู้จักว่าควรจะทำอะไรกับบรรดาผู้ที่ขัดสน อาแมน



มารธาและมารีย์

สตรี 2 คน

ความเชื่อหนึ่งเดียว

พระสังฆราชกิตติคุณ ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

เรื่องของมารธาและมารีย์ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา เป็นเรื่องที่เราแต่ละคนเลือกกันเข้าข้างคนใดคนหนึ่ง ข้างหนึ่งเป็นเรื่องของมารธา เราจะเห็นผู้กระทำความดีที่เอาจริงเอาจัง แต่อารมณ์เสียไปหน่อย เป็นสตรีผู้ค่อนข้างตั้งใจแน่วแน่ที่จะเข้าข้างตัวเอง ตรงกันข้ามเรามีมารีย์ที่สงบเงียบและดูเหมือนจะฝันหวาน มารีย์อาจจะไม่ใช่ผู้ที่ชำนาญในบรรดามนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมา แต่เธอเป็นผู้ที่ชอบฟัง ซึ่งใครๆ ก็อยากให้มีอายุขัยยาว พวกเราที่สนับสนุนมารธาก็มักจะเห็นว่า น้องสาวของเธอที่ควรจะหยุดฝันแล้วยื่นมือไปช่วย ผู้ที่สนับสนุนมารีย์ก็คิดในใจว่า มารธาคงจะมีใจเย็นและพักผ่อนสักหน่อย

เนื่องจากความแตกต่างระหว่างทั้งสอง มารธาและมารีย์เป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตคริสตชน ฉะนั้น แทนที่เราจะมองดูว่าวิถีทางของทั้งสองฝ่ายไปด้วยกันไม่ได้ เราควรยอมรับว่า หาก “มารธา” หรือ “มารีย์” ไม่มีอยู่ในชีวิตของเรา การเดินทางในสถานภาพของศิษย์พระคริสตเจ้าก็คงจะลำบาก

มารธาคือสัญลักษณ์ของผู้ที่เปิดเผยและเป็นเจ้าภาพที่ดี ซึ่งจำเป็นต้องมี เพื่อต้อนรับพระเยซูเจ้า ซึ่งรวมไปถึงพลังและการปฏิบัติที่ต้องมีเพื่อติดตามพระเยซูเจ้า มารีย์สอนเราว่าพระเจ้าที่เราได้รับจากพระเยซูเจ้าจะฝังรากลึกและเจริญเติบโต หากเราหล่อเลี้ยงด้วยการอธิษฐานภาวนา ความสงบเงียบและการตั้งใจรับฟัง มารธาและมารีย์มิใช่เป็นตัวแทนของสองเรื่องที่จะต้องเลือกเพื่อจะได้เจริญเติบโตในพระคริสตเจ้า แต่ยังเป็นรูปแบบที่ครบครันของการเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า ทั้งสองรวมกันเป็นคุณสมบัติที่ขาดมิได้ของชีวิตคริสตชน

ซึ่งจะต้องพยายามให้มีการสมดุลกัน

เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการต้อนรับที่ดี พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาในหมู่บ้านและมารธาต้อนรับพระองค์ที่บ้านของตน บางทีเราอาจไม่เห็นถึงการต้อนรับของมารธาเรื่องจบลงด้วยการที่มารธาได้เรียนรู้จากพระเยซูเจ้า แต่พระเยซูเจ้าจะทรงสอนเธอได้ก็เพราะเธอได้เปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเธอ หากเธอปิดประตูบ้าน ทั้งเธอและน้องสาวก็จะมีได้มีโอกาสรับเสด็จพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตของทั้งสอง

การต้อนรับของมารธาเตือนเราว่า หนทางเดียวที่เราจะเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็คือเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา หากเราปิดใจไม่ต้อนรับพระเยซูเจ้า ไม่ว่าจะสืบเนื่องมาจากความหึงหวง ความกลัว ไม่ว่าง หรือไม่สนใจ ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นเหตุให้พระเยซูเจ้าไม่ทรงสามารถมอบสิ่งใดให้กับชีวิตของเรา หากเราปล่อยให้อาชีพของเราแข็งกระด้างเกินกว่าที่จะรับอะไรได้ เราก็จะไม่รู้จักชีวิตที่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะทรงแบ่งปันให้แก่เรา ในการร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นตัวอย่าง พระเยซูเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนแปลงเราในเรื่องพระพรหมทาน ความดีและความรัก เมื่อเราเปิดชีวิตต้อนรับพระองค์ นั่นคือความเฉลียวฉลาดของมารธา แม้เธอจะมีความผิดพลาดไปบ้าง แต่เธอก็ฉลาดพอที่จะทราบดีว่า การเปิดประตูต้อนรับพระเยซูเจ้าจะเป็นการเสี่ยง แต่นั่นคือหนทางเดียวในชีวิต

เมื่อเราอ่านเรื่องนี้ต่อไป การต้อนรับอย่างดี แทนที่ความไม่พอใจที่มีความสงสารตัวเองต่อเติมอีกด้วย และเปี่ยมด้วยความมั่นใจในตัวเอง โดยมีได้คิดเลยว่าเธออาจจะทำอะไรที่เกินเหตุเกินผลไปหน่อย แต่เธอหวังที่จะให้พระเยซูเจ้าได้เข้าข้างเธอ เพื่อสั่งสอนน้องสาวที่อ่อนแอของเธอ

แต่สังเกตดูหรือเปล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น แทนที่จะขอให้มารีย์มาช่วยเธอ เธอกลับไปหาพระเยซูเจ้า แทนที่จะขอให้มารีย์พูดกับเธอโดยตรง มารธาพูดเกี่ยวกับมารีย์ แทนที่จะพูดกับเธอโดยตรง ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน เจ้าภาพซึ่งต้อนรับพระเยซูเจ้าเป็นอย่างดี บัดนี้ กลับสั่งพระองค์ ในขณะที่เน้นขอพระองค์กลายเป็นผู้บงการพระองค์ ในขณะที่เธอเน้นขอให้พระเยซูเจ้าบอกมารีย์ให้มาช่วยเธอ มารธาไม่เพียงแต่ไม่พอใจน้องสาวเท่านั้น เธอยังไม่พอใจพระเยซูเจ้าอีกด้วย เมื่อเธอถามพระองค์ว่า **“พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือ...ปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้”** ตามแนวความคิดของมารธานั้น พระเยซูเจ้าควรตรัสให้มารีย์มาช่วยเธอ คำกล่าวของเธอดูเหมือนจะเป็นการต่อว่ามิใช่ขอร้องศิษย์ที่ครั้งแรกต้อนรับพระเยซูเจ้า บัดนี้ มาเอาเรื่องกับพระองค์ หากเธอทำอะไรเพื่อแสดงความไม่พอใจ มารธาคงจะจัดอาหารที่อร่อย แต่เย็นวันนั้นคงไม่เป็นที่ยืนที่สนุก

พระคำรัสตอบของพระเยซูเจ้ามีอะไรที่มากกว่าเรื่องนี้ พระองค์ตรัสกับเธอว่า **“เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก”** ความเจ็บปวดและพระคำรัสของพระอาจารย์เจ้า บวกเข้ากับความเครียดและความเหนื่อย ซึ่งสืบเนื่องมาจากความพยายามทำโน่นทำนี่มากมาย ทำให้มารธากลับเป็นบุคคลที่เธอไม่อยากจะ

เข็ดต้อนรับพระเยซูเจ้าในฐานะแขกผู้มีเกียรติ เธอปรารถนาที่จะเป็นมิตรกับพระองค์ รู้จักพระองค์และรักพระองค์ แต่เธอวุ่นวายและทำอะไรหลายอย่างมากมายจนเธอลืมไปว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ที่ท่ามกลางเธอ ทรงรอคอยที่จะทรงประทานความปลอบโยนจะให้แก่เธอ

มารธาก็คือเราแต่ละคน เหตุว่าความดีที่เธอทำอะไรอาจสูญหายไป หากการกระทำของเธอมีความขมขื่นและไม่พอใจมากขึ้น แต่มารีย์ก็คือพวกเราแต่ละคนด้วย เธอสามารถเดินไปช่วยจัดโต๊ะ แต่เธอพอใจที่จะนั่งและรับฟังพระเยซูเจ้าในขณะที่มารธาทำงานคนเดียว แม้มารธาจะไม่ให้ความยุติธรรมแก่เธอ แต่เธอก็พูดถูก มารีย์ควรลุกขึ้นไปช่วย เหมือนศิษย์ที่แท้จริงทั้งหลาย เธอควรลุกขึ้นไปกระทำความดีที่

พระพรของมารธา

มารธาเป็นคนที่วางแผนได้ดี เธอจัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อย และกระทำความดีที่ควรทำ บรรดามารธาในโลกตั้งใจและทำงานอย่างถูกต้อง เพราะเขาทำกิจการสำเร็จและบรรลุถึงเป้าหมายในหลายรูปแบบ มารธาเป็นแบบอย่างความสามารถที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของตน คนชนิดนี้สามารถทำคุณความดีได้มากมาย และมักจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ เพราะเขาเข้าสู่การทำงานอย่างเร่งด่วน และอุทิศตนให้กับงานที่กำลังทำอยู่โดยสิ้นเชิง

แต่ดังที่เราเห็นในเรื่องจากพระวรสาร ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะรู้สึกเครียดและโกรธง่าย หากทุกสิ่งไม่เป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้ พวกเขาทำงานได้มากภายใต้แรงกดดัน เขามีหน้าตาขมขื่นและเป็นตัวของตัวเอง เมื่อทุกสิ่งเป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่เขาก็จะรู้สึกผิดหวังและหมดความอดทน เมื่อเขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ คนชนิดมารธาในโลกมักจะตกเป็นเหยื่อของความกดดัน และหมดพลัง บุคคลเช่นมารธาในโลกของเรา ควรจะเปลี่ยนแปลงมาทางมารีย์ให้มากขึ้นสักหน่อย เจริญชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ด้วยความไว้วางใจว่าทุกสิ่งจะเรียบร้อยไปเอง



(อ่านต่อหน้า 17)



วัดแม่พระ แห่งเหรียญอัศจรรย์

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติแม่พระ

ในพิธีบูชาขอบพระคุณและฉลองวัด

อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014

เวลา 10.30 น.

หลังพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร



คุณกรภักดิ์ เชษฐคุณ คุณชาญนบ เชษฐคุณ
บริษัท กลาส แกลเลอรี แอนด์ ช็อป
GLASS GALLERY & SHOP CO., LTD.

228 สยามสแควร์ ซอย 2 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
* 35-43 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา ถนนนาขา กรุงเทพฯ 10230
โทร. 081-989-3511, 090-669-0911, 02-251-1151



นอกจากกระจกสี เรายังทำกระจกกัดกรวด กระจกเจียรนัย กระจกแกะสลัก กระจกโมเสก และงานตกแต่งภายในต่าง ๆ

ผลงาน

1. วัดประจำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) งามคำแหง
2. วัดประจำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) บางนา
3. หอประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
4. หอประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา
5. หอประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
6. บ้านพักซิสเตอร์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
7. วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง
8. วัดพระเมตตา ไทรงาม ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และอื่น ๆ



รับงานกระจกสี stained glass เช่น งานโบสถ์, แต่งบ้าน, โคมไฟ stained glass โดยช่างผู้ชำนาญงานจากต่างประเทศกว่า 30 ปี

ไบเบิล ไดอารี่ 2015

เล่มที่ 25 วางจำหน่ายแล้ว



เชิญสั่งซื้อได้วันนี้...ที่ คุณวีรวรรณ บุณสุ
ราคาเล่มละ: 120 บาท ค่าจัดส่งเล่มละ: 20 บาท

สำนักบานไบเบิล ไดอารี่ อารามพระหฤทัยฯ

94 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-1853, 081-696-4275

ท่านสามารถชำระเป็น โดยผ่านช่องทาง

- ธนาคาร สับจ่าย นานาสวรรณ บุณสุ (ปณ.คลองเตย)
- เช็ค สับจ่าย 'กองทุนไบเบิล ไดอารี่'
- โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี 'กองทุนไบเบิล ไดอารี่'

เลขที่ 186-2-00777-8

ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์



ขอเชิญชวนคริสตชน
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และ ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 75 ปี

โรงเรียนนารีวุฒิ

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ "ซิสเตอร์คณะซาเลเซียน"
อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

กำหนดการ งานเฉลิมฉลอง 75 ปี นารีวุฒิ

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

งานระดับการศึกษาคาทอลิก

09.30 น. » พิธีเปิดงานโดยพระสังฆราช

ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
» การแสดงชุดพิเศษ โดยนักเรียน
นารีวุฒิ

» พิธีบูชาขอบพระคุณ
» ร่วมรับประทานอาหาร

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

งานระดับชุมชนท้องถิ่น

18.00 น. » งานเลี้ยงสังสรรค์ 75 ปี
นารีวุฒิ (โต๊ะจีน)

» รายการแสดงของนักเรียน



ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการ
ร.ส.นารีวุฒิ โทร. 032-211-175, 032-211-675

ESP English Speaking Program

The Final Answer of Catholic Schools
นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้...ยังใจที่รุ่ง

สถาบันแทมบริก มิสเตอร์พอล

โดย พอล พัฒนา สุระสราวงศ์
Call: 08 14 13 11 12
We are ready to serve you!

บริษัท เอ เอ แทรเวลเซอร์วิส จำกัด
โทร: 0 2129 3500-3 แฟกซ์ : 0 2129 3505
E-MAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
WWW : AATRAVELSERVICE.COM
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/03316

บริการ

- Brand New Kyushu
ฟุกุโอกะ-คุมาโมโตะ-มิยาซากิ-คาโกชิม่า
7 วัน 5 คืน (TG) 16-22 พ.ย. 2557
ชมธรรมชาติสวยงามตระการตา
- Wonderful Hokkaido
6 วัน 4 คืน (TG) 14-19 ธ.ค. 2557
วิวสวย อาหารอร่อย ซ้อปิ้งมันส์

จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
ภายใน และ ต่างประเทศ

*** สำรองห้องพักโรงแรม *** จัดยอร์ซ่า
*** รับจัดทัวร์กลุ่มคณะ *** ประกันการเดินทาง
และรับจองแพคเกจทัวร์ *** บริการรถเช่า

กลุ่มศรัทธาทัวร์แสวงบุญ

6-8 ธันวาคม 2014

เชิญท่านร่วมเดินทาง
แสวงบุญ ณ ประเทศกัมพูชา
เยี่ยมชมวัด และให้กำลังใจ
คริสตชนเขมร
และท่องเที่ยวชมโบราณสถาน
ศิลปะวัฒนธรรมขอมอันยิ่งใหญ่คู่สังการ

ด่วน สนใจและจริงจัง ต้องการร่วมเดินทางกับเรา
โปรดติดต่อวันนี้

โทร. 08-0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766
แฟกซ์. 0-2580-6766

โ ก ร :
แม่ตุ๋น-เนื้อตุ๋น-หมูตุ๋น

รับสั่งทำถวายเดี่ยว
ข้าวขาหมู
และอาหารอื่นๆ
ในงานฉลองวัด
งานศพ งานทำบุญ ฯลฯ

หลังวัดพระแม่สกตสงเคราะห์ บางบัวทอง
โทร. 087 086 4495, 089 692 0500

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง



ยวง หยุ่นหลอย เห็นสว่าง
เกิดใหม่ในพระเจ้า 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ครบรอบ 12 ปี
"ผู้ที่ไม่เคลือบแคลงใจในเรา ย่อมเป็นสุข" (ลก 7:23)

พรมารีย์ เบเกอร์รี่
PonMaree BAKERY

02-291-3750-4
www.ponmaree.com
e-mail: ponmaree.bakery@gmail.com

รับจัดขนมชุดทุกเทศกาล
งานบุญ งานบวช งานศพ
หรืองานสัมมนา

ราคาเริ่มต้นที่ 35 บาท

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง



ยวง บัปติस्ता ยิว สุเสรีชัย
สู่จอมพระหัตถ์พระเจ้า
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ครบรอบ 9 ปี

ขณะนี้ยังมีความรัก ความหวังและความรัก
ที่ยิ่งสามประการ แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมด คือความรัก
(1 คร 14:13)

ศูนย์พัฒนาบุคลากรอิสลามชัย

2 อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ ซ.ทองหล่อ 25 ต.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เจียบสงบ เป็นส่วนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง

ห้องประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ท่าน พร้อมโสตทัศนอุปกรณ์
วัดน้อย..... เหมาะสำหรับการเข้าเจียบ สวดภาวนา
และศาสนพิธี ต่างๆ

ห้องพัก..... พร้อมเครื่องปรับอากาศ
เครื่องทำน้ำอุ่น โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

มุมสุขภาพ..... สระว่ายน้ำในร่ม สนามเทนนิส
สนามวอลเลย์บอล

การเดินทาง..... สะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสแอร์พอร์ตลิงก์
ใกล้ถนนสุขุมวิท และที่จอดรถในร่ม

สนใจใช้บริการและเยี่ยมชมสถานที่ กรุณาติดต่อโดยตรงที่...
โทรศัพท์ 0-2712-9010 ต่อ 2110 โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com

ทัวร์ แสวงบุญ

- มะนิลา-เซบู-ซ็อคโกเลตฮิล
(27-30 ธ.ค. 2014)
- แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์-จอร์แดน-เพทรา-วาติกัน
(19-27 ม.ค. 2015)
- โรม-ฟาติมา-ลูร์ด-เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา
(6-16 เม.ย. 2015)

โปรดติดต่อ คุณวีรชาติ / คุณสุจิตรา
โทร. 0 2451 7341 และ 08 1816 7661

บริษัท แอร์คลับฯ
โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206
Email: airclubinter@hotmail.com

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง



เปโตร เจริญชัย กลินรร
เกิดใหม่ในพระเจ้า 1 ธ.ค. 2014

ต.รุ่งโรจน์

- อะคูนิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง,
บานเกล็ด
- ฝ้าเพดาน-ทึบ-ฉาบเรียบ,
ผนังเบา
- โครงหลังคาเหล็ก, ประตูเหล็ก,
มุ้งลวด, เหล็กคัต, กันสาด
- ฝ้าฉาบ, วอลเลย์บอร์ด, พรม, ฉากกั้นห้อง, มู่ลี่
และรับซักรั้วฝ้าทุกชนิด

บริการทุกท่านด้วยจิตตารมณ์คริสต์ชน ติดต่อบริษัท

คุณสามารถ สัมผัส โทร. 02-598-4878, 081-830-1613
แฟกซ์. 02-598-4879 Email: hsupath@gmail.com
คุณวันดี สัมผัส โทร. 081-817-5260, 081-845-0845

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เบิร์นเนตต์ สุธีร์ ธารีภาพ
เกิดใหม่ในพระเจ้า
15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006
(8 ปี แห่งความอาลัย)

TRINITY TOUR
อังคาร-พฤหัสบดี 9-11 ธ.ค. 2014
พิธีเสกอาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี
ท่านละ 7,500 บาท
โทร. คุณหญิง 098-249-9635
E-mail : brice_aoi@yahoo.com



พระคุณเจ้าวีระ อภรณ์รัตน์

สังคมก้มหน้า

“ปัจจุบันไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนกับครอบครัว เพื่อน พี่น้อง หรือว่ามองไปที่คนรอบข้าง มักจะเห็นแต่ละคนต่างนั่งก้มหน้าอยู่กับหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของตัวเองกันแทบทั้งสิ้น จึงทำให้เกิดศัพท์บัญญัติใหม่ในโลกออนไลน์ชื่อ “สังคมก้มหน้า” (Indifferent Society) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบอยู่ไม่น้อย หากเรายังไม่ปล่อยปละละเลยให้สังคมเป็นเช่นนี้ต่อไป”

จากพฤติกรรมทางสังคมของผู้คนในยุค Social Network ที่ผู้คนต่างก้มหน้าอยู่กับอุปกรณ์พกพาส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ไอแพด

ไอโฟน แท็บเล็ต ต่างๆ ซึ่งเราจะพบเห็นอยู่ได้ทั่วไปว่า ผู้คนเหล่านี้ต่างง่วนอยู่กับการแชทผ่านไลน์กับเพื่อน หรือกลุ่มเพื่อน ทำให้ไม่ได้สนใจพูดคุยกับคนใกล้ตัว

ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต ได้ให้ความรู้ว่าพฤติกรรมสังคมก้มหน้า มีทั้งผลดีและผลเสีย กล่าวคือ “เรื่องการใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้ แม้สิ่งที่เราทำจะเป็นประโยชน์ ถ้าก้มหน้าได้อย่างเดียวแต่เงหน้าขึ้นมาไม่ได้เลย ในแง่การใช้เวลากับมันมากเกินไปจนเริ่มรบกวนสิ่งที่เรียกว่า การทำหน้าที่ปกติ เช่น ถึงเวลาต้องรับประทานอาหาร แต่รู้สึกไม่กินก็ได้ หรือถึงเวลาต้องนอนก็ไม่นอน ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้ อีกร้อยอย่างต้องยอมรับว่าการสื่อสารผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ทดแทนการพูดคุยแบบเผชิญหน้ากัน ไม่ใช่แปลว่าเรามีเพื่อนมากมายอยู่ใน Facebook หรือใน Line แต่ในความเป็นจริงหากเราไปไหนแล้วไม่มีคนคุยด้วยหรือคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง ไม่มีเพื่อนในสังคมจริง ไม่ได้แปลว่าคุณมีเพื่อน เพราะว่าการทักทายทางสังคมที่เรียกว่า “Face to face” การมองเห็นหน้าหรือสบตากัน การมีจังหวะในการพูดคุย บางคนเสียไปเลย เช่น เวลาจะพูดกับคนอื่นรู้สึกประหม่า หรือว่าไม่เข้าหาคนอื่น หรือวางตัวไม่ถูก หรือว่าภาษาเป็นปัญหา เพราะภาษาที่ใช้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ค่อยปกติ ยิ่งถึงเวลาเป็นเรื่องของทางการมักเริ่มมีปัญหาว่าจะพูดภาษาที่เป็นทางการอย่างไร”

Evan Williams ผู้ก่อตั้ง Blogger และ Twitter เผยข้อเสนอแนะสำหรับการให้เด็กใช้อุปกรณ์ ดังนี้ เด็กที่


อายุต่ำกว่า 10 ปีมีแนวโน้มที่จะเสพติดอุปกรณ์ไอทีมาก ผู้ปกครองควรขีดเส้น และตั้งกฎจำกัดการใช้งาน ไม่ควรให้เด็กใช้อุปกรณ์ในช่วงวันหยุดพักผ่อนหลังเลิกเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ ควรให้เด็กใช้ iPhone, iPad ได้ไม่เกิน 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงต่อวัน เด็กอายุ 10-14 ปีให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในวันปกติ แต่เฉพาะทำการบ้านเท่านั้น แต่ก็ต้องมีแม่อีกหลายคนที่ใช้กฎที่ยืดหยุ่นกว่า เช่น ห้ามเปิดจออุปกรณ์ทุกชนิดในห้องนอน แต่ใช้ได้ไม่จำกัดในห้องนั่งเล่น ที่พ่อแม่เห็นลูกอยู่ตลอด หรือจำกัดแค่บางแอปและห้ามใช้ Social Network เท่านั้น

การไม่สนใจกันบ้างเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิดในสังคม มาจากทัศนคติเฉยๆ เมื่อเห็นคนอื่นกำลังเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ไม่แคร์พ (สิทธิ) คนอื่นไม่เห็นว่าคุณอื่นกำลังอยู่ด้วย ไม่สนใจความรู้สึกของคนกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น คนเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว สนใจแต่ตัวเอง เราจะแก้ไขสภาพเช่นนี้ได้อย่างไร เราควรมองรอบๆ ตัว ใฝ่ใจ ให้ความรักเมตตาช่วยเหลือที่บุคคลรอบข้างที่ต้องการความช่วยเหลือ แม้ทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ และเคารพสิทธิของคนอื่น

ข้อมูลจาก <https://www.gotoknow.org/posts/548278> “ภัยใกล้ตัวกับโรค สังคมก้มหน้า” <http://virginstarfm.becteroradio.com>

<http://www.antiessays.com/free-essays/Indifference-Is-The-Cause-Of-Many-278493.html> และ “ทำไม Steve Jobs ถึงไม่ให้ลูกเล่น iPad, iPhone?” จาก facebook

สุขภาพตา..ที่ดี
ต้องตรวจสุขภาพตา.... **ปีละครั้ง**



คลินิกตา
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ขอเสนอชุดตรวจสุขภาพ
สายตา ด้วยแพทย์
เฉพาะทาง เหมาะสำหรับ
ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพตา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ
ผู้สูงอายุหรือผู้ย่างเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ

ซึ่งควรตรวจสุขภาพตา ดังนี้

- ตรวจสายตาอย่างละเอียด โดยแพทย์เฉพาะทาง
- ตรวจตาเพื่อหาโรคต้อ
- ตรวจตาสำหรับผู้เป็นเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

สอบถามได้ที่ : คลินิกตา ชั้น 3 อาคารร้อยปีบารมีบุญ
โทรศัพท์ : 0-2675-5000 , 0-2210-9999 ต่อ10325-26

เซนต์หลุยส์ SAINT LOUIS HOSPITAL 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 0-2675-5000 , 0-2210-9999 www.saintlouis.or.th

เราอธิษฐาน
อ่อนวอน
เพื่อท่าน
ให้ความเชื่อ
ของท่าน
มั่นคง
ตลอดไป

(ลูกา 22:23)

viscount®



"New Digital Church Organ from Italy"

ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล จากอิตาลี ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอย่างสวยงาม การใช้งานอันแสนเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากใดๆ ได้นำพวกเราย้อนกลับสู่ความเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริง

ผ่านเสียงเพลงแบบไพเราะอเนกนั้ๆ ที่ให้ทั้งความสง่า พลัง และความศักดิ์สิทธิ์ในตัว ที่ไม่มีเครื่องดนตรีอื่นใดจะทดแทนได้ ผลิตภัณฑ์หลังจากอิตาลี ภายใต้บริษัทระดับโลก Viscount Organs, Italy ในราคาไม่แพงอย่างที่คิด

สนใจติดต่อ บริษัท 101 เพียวแอนด์สตริง จำกัด
อาคารกุลาสิย ไร่ศ ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
โทร. 086-822-7979, 02-361-9411
รับประกันเครื่อง 2 ปี มีการอนุสมการเล่นให้ฟรีถึงสถานที่



สังฆมณฑลนครราชสีมา

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดและเสกวัดใหม่
วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่
พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
เป็นประธานในพิธี

ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014

เวลา 10.30 น.

บริเวณโครงการ เคนซิงตัน เพลส เขาใหญ่
โรงแรม เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่
ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ติดต่อ

คุณแจ่มจันทร์ ตระกูลสม (ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดปากช่อง)

โทร. 081-999-1714

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง โทร. 044-311-202 ต่อ 118



จงมีความประพาศดีงาม

ในหมู่คนต่างศาสนา

แม้เขาจะใส่ร้ายกันว่าประพาศชั่วร้าย

เขาจะต้องยอมรับว่า กิจการที่ท่านทำนั้น

เป็นกิจการดี และจะสรรเสริญพระเจ้า

ในวันที่พระองค์เสด็จมา

(1 เปโตร 2:12)

สมัครสมาชิก

อุมสาร 400 บาท ต่อปี

อุมสาร 400 บาท ต่อปี

ต่ออายุสมาชิก

ติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810

กองบรรณาธิการ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

Email:

udomsarn@cbct.net



โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)

จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ โทร. 0-2630-7111-25 ต่อ 422, 423 <http://www.assumption.ac.th>

WOODTECT
 colors..beauty..infinity



คุณสัก หึงสู้!
 หึง ปกป้อง!
 ด้วย จุดเทค

สีย้อมไม้ จุดเทค

นี่แหละ **'ตัวจริง!'** ที่ผู้ใช้ต่างยืนยันมั่นใจ
 สีย้อมไม้จุดเทค พัฒนาคุณสมบัติพิเศษของ
 เม็ดสี **UV Block Double Nano** ในจุดเทคอะควา
 เพิ่มพลังปกป้อง แดด ฝน ถึง **3 เท่า**
 ซึมลึกถึงเนื้อไม้ สวยทน ช่วยให้ไม้แตกออก
พิสูจน์ความเป็น 'ตัวจริง!' ด้วยประสิทธิภาพ
ที่เหนือชั้น และความคุ้มค่าที่เหนือกว่า



woodtect.com



Chemglaze®

The ultimate wooden floor protection.

โพลียูรีเทนแท้ 100% ที่ดีที่สุด จาก
เคมเกลซ

- ✓ เนื้อฟิล์มสีใส เสริมความงามลายไม้ให้สวยเด่น
- ✓ แผ่นฟิล์มหนา แข็ง เหนียวและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ
- ✓ ไม้เปราะแตก ไม้เป็นรอย ไม้หลุดล่อนโดยง่าย
- ✓ สวยทน งามทน คุ้มค่า นานแสนนาน
- ✓ ทนต่อการขีดข่วน กระจก น้ำร้อน น้ำเย็น กรด ต่าง

#1 Best Seller



* เคมเกลซ Z065 ชนิดเงาภายใน ขายดีที่สุดในตระกูลเคมเกลซ

ลวยทน คุ้มค่า

เข้าใจคนรักไม้



PRECISION ENGINEERING CO., LTD.



บริษัท พรีซิชั่น เอนจิเนียริง จำกัด

ISO 9001

คุณเกษม - คุณนวลละออ กริพย์เจริญ

รับส่วนลดพิเศษสุด เพื่อช่วยเหลืองานคริสตจักรและคริสตชนทั่วประเทศ

โทร.02-613-8989 (ต่อ 431 คุณป๊อป - สหรัฐ 'แพทริค' - แถงเดช)

บริษัท พรีซิชั่น เอนจิเนียริง จำกัด 153/13 ซอยรองเมือง 3 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรสาร: 0-2217-0214 Website: www.woodtect.com, E-mail: mkt@woodtect.com



woodtect.com

หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว

ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)



เดชะบุญที่พระเจ้า ทรงเอาพระทัยใส่ เลี้ยงดู

1
ผมพยายามนึกย้อนภาพสมัยเมื่อเป็นสามเณรกลาง ที่บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ผมจำได้ว่าผมอยู่ในช่วงสมัยที่ พระสังฆราชชยอากิม เพียว มณีทรัพย์ เป็นพระสังฆราชปกครองสังฆมณฑล และก็มีโอกาสได้พบปะกับพระสังฆราชบ่อยครั้ง ผมจำภาพความเป็นกันเอง ความน่ารัก ความสุภาพ ความจริงใจกับผม และเพื่อนๆ สามเณรกลางด้วยกันก็สัมผัสได้แบบนี้ด้วยเช่นกัน ... (แม้ว่าบางทีท่านอาจจะเทศน์ยาวไปสักนิดก็ตาม) ... หนึ่งภาพเก่าๆ พาหวนคิดถึงคำหนึ่งถึงพระสังฆราชท่านหนึ่งซึ่งจากเราไป แต่ผู้คนร่วมสมัยกับท่านก็ยังมีศรัทธาต่อท่านเสมอ ... พระสังฆราชผู้มีจิตเมตตาเรียบง่าย และควรจะทำได้ในชีวิตของทุกคน หรืออาจจะบอกได้ว่า ควรจะมีอยู่ในทุกคนด้วย ... คือ “ความรักและสันติสุข” (Caritatem et Pacem) ... แม้เป็นสิ่งที่ทำได้ แต่ก็ทำไม่ยากเช่นกัน... เพราะเริ่มต้นด้วยความรัก และสันติสุขก็จะบังเกิด ... ไม่ใช่ความสุขธรรมดา แต่เป็นมากกว่าความสุข นั่นคือ “สันติสุข” ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความรัก...

2
ผมคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่บ้านเณรกลาง ณ โคราช ... ก็หวนคิดถึงเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อๆ กันมาถึงเรื่องยานพาหนะคู่ชีพ ที่ไม่ใช่รถยนต์ แต่เป็นรถจักรยานยนต์ เรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกขับรถให้กัน ระหว่างเพื่อนสนิท 2 คน ... (ในสมัยที่ยังไม่เป็นพระสังฆราช) คุณพ่อบรรจง อารีพรรค และคุณพ่อเพียว มณีทรัพย์ รถตกไป

ในคลอง ทำให้กลายเป็นที่มาของการไม่ชอบขับรถยนต์ และเป็นที่มาของจักรยานยนต์คู่ชีพ ... ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจำได้แม่นๆ เรื่องราวที่พระคุณเจ้าไปเสกวัด หรือสถานที่ใดที่หนึ่ง เมื่อสวดบทเสกเรียบร้อยแล้ว ท่านก็เดินถือไมโครโฟน ทำท่าทางเสกน้ำเสกอบสถานที่แห่งนั้น ผู้ที่เล่ายังบอกอีกว่า ขณะนั้นท่านก็เป็นพระสังฆราชที่ดูแลงานด้านพิธีกรรม ไม่รู้ว่าจะผิดหลักการเสกหรือไม่ และนี่เป็นเพียงบางแง่มุมเท่านั้น แต่ที่สุดประทับใจในช่วงเวลาที่อยู่บ้านเณรกลาง แทบทุกครั้งที่ผมสัมผัสกับบรรยากาศในงานฉลองวัด หรือทุกครั้งที่มีโอกาสพบกับพระคุณเจ้า ... ทุกครั้งท่านก็จะแทนตัวท่านเองว่า “ผม” ... และนี่แหละที่ทำให้ผมคิดถึง “ความสุข” ที่ท่านมี และเป็นแบบอย่างให้เราทุกคน

3
เดชะบุญที่พระเจ้าเอาพระทัยใส่เลี้ยงดู ... คำเขียนตัวใหญ่ที่เป็นชื่อบทความ ที่พระคุณเจ้าเขียนเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเอง และนี่เป็นเรื่องที่ท่านเขียน และแทนตัวเองว่า “ผม” ด้วยเช่นกัน ... ท่านเล่าเรื่องราวชีวิตในถิ่นกำเนิดในดินแดนที่มีความสงบและอุดมสมบูรณ์ ณ ดินแดนจันทบุรี จากครอบครัวที่เป็นคริสตชน ในชุมชนวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ท่านเขียนเล่าเรื่องราวชีวิตของท่านว่า “ตั้งแต่จำความได้ ก็ชอบเล่นทำมิสซาคคนเดียวหน้าแท่นพระในบ้าน พ่อผมไม่สู้มีบทบาทในการอบรมด้านศาสนา แต่ให้ความประทับใจมาก ๆ ตอนบั้นปลายชีวิต เมื่อต้องทรมานด้วยความ

เจ็บป่วยเป็นปีๆ เวลานั้นพ่อสวดมาก พุดน้อย แต่มีน้ำหนัก ทำให้ผมเข้าใจลัทธิธรรมข้อหนึ่งว่า พระเจ้าช่างทรงพระกรุณายิ่งใหญ่ ท่านเล่าอีกว่า “แม้มีบทบาทสำคัญยิ่งและมีอิทธิพลต่อชีวิตผมเกินจะบรรยายได้หมด ตั้งแต่เด็กได้ยินเสียงระฆังจากวัดทุกวัน เวลาเช้าเที่ยง เย็น ใกล้เวลามิสซาเข้ามิด ถ้าผมไม่ลุกจากเตียงก็ต้องรีบลุกขึ้น เมื่อได้ยินเสียงแม่ขึ้นบันไดขึ้นซักช้าเป็นโดนหยิก ตอนที่ผมกำลังจะตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต ก็เป็นแม่ที่แหละ ทั้งๆ ที่แม่เรียนก็ไม่จบชั้น ป.4 แต่เขียนจดหมายให้กำลังใจผมในการเลือกทางเดินชีวิต และแม่อยู่ข้างผม” ผม (ตอนนี้หมายถึงผู้เขียนบทความนี้ ไม่ใช่พระคุณเจ้าเพียว แล้วครับ) เชื่ออย่างสนิทใจมาก ๆ ในการเลือกเดินทางชีวิตของคนที่เป็นลูกคุณพ่อ คุณแม่ (ครอบครัว) มีบทบาทสำคัญนี้เสมอ บทบาทที่จะชี้แนะทางที่ถูกต้องให้ลูก ... ชี้แนะทาง แต่ก็ไม่ใช่บีบบังคับ และให้ลูกได้เลือกด้วยความสมัครใจ และที่สำคัญคือการอยู่เคียงข้าง ไม่ใช่เข้าข้างกันอย่างเดียว ...

4
ผมอ่านเรื่องราวที่พระคุณเจ้าเขียนเล่าเรื่องราวชีวิตอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ พบเรื่องราวชีวิตที่โลดโผนแบบไม่น่าเชื่อของพระคุณเจ้า ทั้งเรื่องชีวิตอิสระ ที่อยู่นอกสายตาแม่แล้ว แม้จะไม่ขึ้นเสเพล แต่ก็ชอบเที่ยว สูบบุหรี่ ชอบไปดูภาพยนตร์ กับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงบ้าง... แต่ท่านก็มาคิดได้ว่า ไม่มีอะไรสำคัญในชีวิตจริงๆ ไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินทอง ไม่ว่าจะเป็นการมีภรรยาสวยๆ ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการได้เอาวิญญาณรอดไปสวรรค์ ... ท่านจึงตัดสินใจเข้าบ้านเณร ... เมื่อเข้าบ้านเณร ก็เลิกทุกอย่าง ไม่ว่าจะแฟนสาว ... แล้วท่านก็ดำเนินชีวิตตามระเบียบวินัยที่กำหนด เป็นคนสุภาพ ถ่อมตน นอบน้อมเชื่อฟัง ตั้งใจเรียนโดยเฉพาะภาษาละติน ทำงานหนักมาได้สารพัด ... ถูกอธิการดูแลหน้าเณรทั้งห้องจนต้องนอนร้องไห้ก็ผ่านมาแล้ว..... พระคุณเจ้ายังเขียนคำนี้ที่น่าสนใจมาก “บ้านเณรเล็ก...ฝึกผมมากที่สุดทีเดียว”

5
ผมเชื่อของผมว่า พระจิตเจ้าทรงทำงานอยู่จริงในพระศาสนจักร คำสุดท้ายในบทความที่พระคุณเจ้าเพียว ... เขียนในหนังสือ “หิริยุมโฆสการอภิเษกเป็นพระสังฆราช” ท่านเชื่อว่าพระจิตเจ้าทำงาน แม้ว่าชีวิตก่อนเข้าบ้านเณรจะเป็นอย่างไรก็แล้ว เมื่อเข้ารับการอบรมแล้ว “พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน พลกำลัง ความรู้ความศรัทธา ความยำเกรงพระเจ้า”... ที่เป็นผลของพระจิตเจ้าก็ประทับอยู่ในท่าน และยังคงดีเป็นความรัก และสันติสุข อันเป็นแบบอย่างแห่งนายชุมพา ที่นำเลียนแบบเสมอ



ประวัติ บ้านเนรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา หรือ ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน (1989-2014)



รักพระ-รักผู้ปวย เรียนดี ก็ฟ้าเด่น

ในด้านการอบรม คณะนักบวชคามิลเลียน ได้เริ่มมีการรับเยาวชนที่สมัครเข้ามาเป็นสามเณรมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2510/ค.ศ.1967 โดยอยู่ในความดูแลของ **คุณพ่อ โรเซโต นาซาราโน (มิชชันนารีชาวอิตาลี)** ที่โรงพยาบาลคามิลโล อ.บ้านโป่ง ในปีต่อมา พ.ศ.2511/ค.ศ.1968 ทางคณะฯจึงได้เริ่มกิจการบ้านเณรอย่างเป็นทางการ โดยย้ายสามเณรรุ่นแรกๆ ของคณะที่โรงพยาบาลคามิลโล บ้านโป่ง มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยทางผู้ใหญ่ได้ตัดสินใจซื้อบ้านพักจาก ครุฑท่านหนึ่งและปรับปรุงเป็นบ้านเณร โดยมี **คุณพ่ออาร์มินโด เทนุสโซ (มิชชันนารีชาวอิตาลี)** เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสามเณรที่ศรีราชาเป็นคนแรก ในขณะนั้นมีสามเณรจำนวน 25 คน กิจการบ้านเณรคามิลเลียนที่ศรีราชาดำเนินมาได้ 3 ปี จนถึงปี พ.ศ.2513/ค.ศ.1970 ก็ได้ย้ายมาสร้างบ้านเณรคามิลเลียนแห่งใหม่ ณ บ้านเลขที่ 90 หมู่ 2 ซอยศรีเสถียร อ.สามพราน จ.นครปฐม (ปัจจุบัน บ้านนักบวชคามิลเลียน สามพราน) และให้สามเณรไปเรียนที่โรงเรียนหอแจฟอปลัดัมภ์ ในปีการศึกษา 2514 โดยมีสามเณรในเวลานั้นจำนวน 23 คน ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2518/ค.ศ.1975 ทางคณะก็สามารถเปิด “นวกภาพ” รุ่นแรกจำนวน 4 คน โดยมี **คุณพ่อเออร์เนสต์ นีดีนี (มิชชันนารีชาวอิตาลี)** เป็นนวกจารย์คนแรกพานวกรุ่นแรกนี้ไปอยู่ที่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลาเกือบ 10 เดือน จึงกลับมาอยู่ที่นิคมนักบุญคามิลโล-สถานพักฟื้นคนโรคเรื้อน โกวัด จ.ปราจีนบุรี (ปัจจุบัน คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี) อีก 2 เดือน จึงปฏิญาณตัวครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2519/ค.ศ.1976 ถือเป็นนักบวชคามิลเลียนที่เป็นคนพื้นเมืองชาวไทยเป็นรุ่นแรก **คุณพ่ออาร์มินโด เทนุสโซ** ซึ่งเป็นอธิการผู้แทนเจ้าคณะแขวงคามิลเลียนในประเทศไทยขณะนั้นเป็นผู้รับการปฏิญาณตัวของนักบวชรุ่นแรกนี้

ภายในเวลาไม่กี่ปี บ้านเณรเริ่มคับแคบเกินไปสำหรับเณรทุก ๆ รุ่นที่จะอยู่ภายในบ้านเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นผู้ใหญ่ได้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องแยกสถานที่การอบรมออกเป็นตามระดับของการอบรม คือ **สามเณรเล็ก ไปสตุลันด์ นวกรุ่น และผู้ที่ถวายตัวชั่วคราว** จึงได้เริ่มสร้างอาคาร 3 ชั้น หลังใหม่ (แยกออกมาในที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งเคยเป็นสนามฟุตบอลและบาสเกตบอล ห่างจากบ้านเณรหลังแรกประมาณ 100 เมตร ปัจจุบันเป็นบ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ สามพราน) เพื่อเป็นบ้านเณรสำหรับสามเณรรุ่นใหญ่และผู้ที่ยกยตัวชั่วคราวแล้ว รวมไปถึงสร้างอาคาร 2 ชั้น เป็นห้องอาหาร ห้องครัว ซักรีด และที่พักเจ้าหน้าที่ในบริเวณเดียวกัน โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2520/ค.ศ.1977 จนเสร็จเรียบร้อยสามเณรชั้น ม.ศ.4-5 และผู้ที่ถวายตัวชั่วคราว ย้ายเข้าไปอยู่ได้เมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2521/ค.ศ.1978 โดยบ้านเณรแห่งใหม่นี้ได้ชื่ออย่างเป็นทางการในตราสารของคณะว่า “**บ้านครอบครัวศักดิ์สิทธิ์**” ส่วนบ้านเณรหลังแรกที่เป็นอาคาร 2 ชั้น ทำด้วยไม้เนื้อ ให้

เป็นบ้านเณรสำหรับสามเณรรุ่นเล็ก จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2524/ค.ศ.1981 จึงได้มีการรื้อออกและสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น บนพื้นเดียวกันแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ.2525/ค.ศ.1982 หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2528/ค.ศ.1985 ก็ได้เริ่มทบทวนตึกเล็ก ๆ ที่เคยเป็นบ้านของ คุณหมอศรี และใช้เป็นบ้านพักของสามเณรรุ่นกลางหรือไปสตุลันด์อยู่ในขณะนั้น เพื่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้นสำหรับพวกไปสตุลันด์ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการภายในโดยคุณพ่อมาร์ตินโยนี และอาจารย์วัลลีย์ บุรณพันธ์ เป็นประธานร่วมกัน เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2529/ค.ศ.1986

ในช่วงต้น ๆ ของทศวรรษที่ 80 ภายในคณะคามิลเลียนได้มีการกล่าวถึงเรื่องโปรแกรมการศึกษาของสามเณรเล็กในเวลานั้น ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคณะที่อยากให้สมาชิกได้มีการศึกษาในด้านการพยาบาล หรือแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับกิจการพยาบาล แต่สามเณรเล็กในระดับมัธยมปลายไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ จึงไม่มีโอกาสต่อการศึกษาทางแขนงวิชาที่ต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์รับรอง ทางผู้ใหญ่ได้แก้ปัญหาด้วยการส่งสามเณรมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนหนึ่งไปเรียนที่ ร.ร. เซนต์คาเบรียล และร.ร.เซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ ดังนั้น ในปีการศึกษา พ.ศ.2527/ค.ศ.1984 ผู้ให้การอบรมเณรจึงเริ่มได้ทยอยส่งสามเณรเล็กไปเรียนที่ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งมีโปรแกรมวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมปลาย อย่างไรก็ตามหลังจากได้ส่งสามเณรไปเรียนที่ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรีได้ระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ผู้ใหญ่ได้เห็นอุปสรรคหลายอย่าง เช่น การที่สามเณรของคณะอยู่ภายในบริเวณเดียวกันที่บ้านสามพราน ตั้งแต่ระดับสามเณรเล็ก ไปสตุลันด์ และผู้ปฏิญาณตนชั่วคราว รวมเวลาการอบรมอย่างน้อย 10 กว่าปี ทำให้ดูเหมือนว่าการอบรมไม่มีแบ่งกลุ่ม ผู้รับการอบรมชัดเจน การเดินทางจากสามพรานเข้าไปเรียนในตัวเมือง เริ่มต้องใช้เวลาเดินทางมากขึ้น ฯลฯ

ทางคณะผู้ใหญ่ขณะนั้นจึงได้มีมติตัดสินใจที่จะสร้างบ้านเณรเล็กขึ้นภายในที่ดินของ **คณะเซนต์คาเบรียล ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี** เพื่อที่จะแก้ปัญหาในการแยกการอบรมอย่างชัดเจน แก้ปัญหาการเดินทางไปโรงเรียนที่ต้องใช้เวลานาน และแก้ปัญหาเรื่องโปรแกรมการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ของสามเณรเล็กระดับมัธยมปลาย โดยมีมติเมื่อมีการประชุมใหญ่ของคณะที่กรุงเทพฯ เมื่อ 23 สิงหาคม พ.ศ.2530/ค.ศ.1987 รวมทั้งให้ขายบ้านพักเรือนของคณะที่หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี ที่เพิ่งสร้างเสร็จภายในต้นปีเดียวกันนั้นเอง เพื่อนำเงินไปช่วยสร้างบ้านเณรเล็กที่ศรีราชา **และมีพิธีขึ้นสัตถุญาระหว่างคณะเซนต์คาเบรียล กับคณะคามิลเลียน ต่อหน้าพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต** (ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี) เริ่มการเช่าที่ดินผืนดังกล่าวจำนวน 12 ไร่ครึ่ง เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2531/ค.ศ.1988 และดำเนินการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น, โรงซักผ้า-โรงครัว, สนามฟุตบอล

และสนามบาสเกตบอล จนแล้วเสร็จ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2532/ค.ศ.1989 โดยคุณพ่อมาร์ตินโยนี เจ้าคณะแขวงฯ และพระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน

อย่างไรก็ดีสามเณรเล็กได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเณรเล็กแห่งใหม่นี้ตั้งแต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2532/ค.ศ.1989 มีสามเณรเล็กรวมทั้งสิ้น 60 คน เพื่อให้ทันเข้าเรียนที่ ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา ในปีการศึกษา 2532 โดยมี **คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ** เป็นผู้ดูแลในขณะนั้น นับตั้งแต่เวลานั้นการอบรมระดับสามเณรเล็กก็แยกออกจากบ้านเณรคามิลเลียนที่สามพรานไปอยู่ที่บ้านเณรคามิลเลียนศรีราชา เป็นอีกบ้านนักบวช (Community) ของคณะอย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบันนี้

ปัจจุบัน บ้านเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา (พ.ศ. 2532/ค.ศ.1989 - พ.ศ.2557/ค.ศ.2014) ได้ดำเนินการให้การอบรมแก่เยาวชนชายคาทอลิก ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยรับสามเณรเข้าศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สามเณรทุกคนจะได้รับการศึกษาทางด้านคำสอน ข้อความเชื่อทางศาสนาและฝึกตนเองในการไปเยี่ยมผู้ปวยตามสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อน เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ถึงงานเมตตาจิต และมีประสบการณ์ในการรับรู้ถึงความต้องการของเพื่อนพี่น้องในสังคม เช่น การออกไปเยี่ยมผู้ปวยโรคเรื้อน ผู้สูงอายุและผู้ปวยเอดส์ เป็นต้น และสามารถเติบโตขึ้นในการเป็นนักบวชคามิลเลียนที่ดีในอนาคต ดังวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ว่า

“รักพระ รักผู้ปวย เรียนดี ก็ฟ้าเด่น”

ลำดับอธิการบ้านเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา

1. คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ (ค.ศ.1989-1991)
2. คุณพ่อสันต์ สายพรหม (ค.ศ.1992-1997)
3. คุณพ่อเรนาโต อาเดรสซี (ค.ศ.1998-2000)
4. คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส (ค.ศ.2001-2003)
5. คุณพ่อปริดา เวียงชัย (ค.ศ.2004-2006)
6. คุณพ่อรัชชัย อ้อมนอก (ค.ศ.2007-2012)
7. คุณพ่อวัชร เสงี่ยมเจริญ (ค.ศ.2013-ปัจจุบัน)

ติดต่อบ้านเณร
 88 หมู่ 2 ซ.ไร่กล้วย ถ.สุขุมวิท ซอย 7
 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
 โทร 0-3831-2416, 0-3832-3631
 แฟกซ์ 0-3832-2810
 email: oscsriracha@hotmail.com
 facebook : camillianredcross
 www.camillianredcross.com





อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ

วัดนักบุญเทเรซา
หนองจอก กรุงเทพมหานคร
ฉลองวัดและชุมนุม
องค์กรคริสตชนฆราวาส
เคารพศีลมหาสนิท
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน
เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
เป็นประธาน

ชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาสเคารพศีลมหา
สนิท

08.30-09.00 น. ตั้งศีลและนำเฝ้าศีลฯ โดย
คณะพระเมตตา เทเรเซียน

09.00-09.30 น. นำเฝ้าศีลฯ โดยคณะอัครวิ
นาศาสนิกชน เซอร์รา คุร์ซิลโด วินเซนเดอโปล

09.30-10.00 น. นำเฝ้าศีลฯ โดยคณะพลมารีย์
แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

10.00 น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท โดยคุณพ่อ
ชวลิต กิจเจริญ

13.00 น. มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมโครงการ
อ่านพระคัมภีร์

วัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101 กรุงเทพมหานคร
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน เวลา
10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชุติกดี ลีริสสุทธี เป็น
ประธาน (งดจำหน่ายสินค้า)

วัดพระคริสตทศวรรษ อ.เมือง จ.นครปฐม
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท
วาณิช เป็นประธาน (ตริวาร วันที่ 26 ตุลาคม คุณพ่อ
วิทยา แก้วแหวน วันที่ 9 พฤศจิกายน คุณพ่ออนุสรณ์
แก้วจร วันที่ 16 พฤศจิกายน คุณพ่อประทีป สุทธิ
นาวิน)

วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี อ.บางเลน
จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น
ประธาน (เดินทาง : ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ถึง
4 แยกนพวงศ์ เลี้ยวซ้ายไปบางเลน 15 กม. วัดอยู่ขวา
มือในซอย 400 เมตร)

วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น.

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญ
อัศจรรย์ (วัดโรงหมู วัดท่าเรือคลองเตย) กรุงเทพ
มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น
ประธาน

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ
มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม เวลา
10.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็นประธาน

เวลา 12.00-15.00 น. กิจกรรมส่งเสริม
กระแสรัก โดยสามเณรยอแซฟ สามเณรแสงธรรม การ
แสดงดนตรีของสามเณรแสงธรรม

วัดคอนเซ็ปชัน สามเสน กรุงเทพมหานคร
สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ฉลองวัดวันจันทร์
ที่ 8 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

วัดพระกุมารเยซู บางนา ก.ม. 8 ฉลองวัด
วันพุธที่ 10 ธันวาคม เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (มีอาหารเช้า-เที่ยง
บริการ และงดจำหน่ายสินค้า)

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลอร์ด หัวตะเข้ ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลจันทบุรี

วัดแม่พระถวายเป็นคุณ มูขุ ฉลองวัดวันเสาร์ที่
15 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

วัดอัสสัมชัญ พัทยา ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่
16 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

วัดพระผู้ไถ่ เสวภา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22
พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

อาสนวิหารพระนางมารีอากปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เวลา
10.30 น.

วัดพระนางมารีอากปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 10.30 น.

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จันทบุรี
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลอุดรธานี

วัดนักบุญทั้งหลาย บ้านม่วงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ชาติวิสัย เป็นประธาน

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม
จ.ขอนแก่นฉลองวัดวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม เวลา 10.30 น.

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ชาติวิสัย เป็นประธาน

วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง
น้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6
ธันวาคม เวลา 10.30 น. คุณพ่อสมนึก สุทธิ
อุปสังฆราช เป็นประธาน

วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล อ.พลรัตน์
อ.พล จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม
2014 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ชาติวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลราชบุรี

วัดแม่พระถวายเป็นคุณในพระวิหาร ลูกแก
ฉลองวัดและฉลอง 50 ปีของวัดหลังปัจจุบัน (พ.ศ.
2507-2557) วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา
10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ
เจริญ เป็นประธาน

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี ฉลองวัดและฉลองครบ 25 ปีของตัว
โบสถ์ไม้ที่ได้สร้างขึ้น วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
กฤษเจริญ เป็นประธาน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีदारุณศีล เป็น
ประธาน

สังฆมณฑลนครราชสีมา

วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดและเสกวัดใหม่ วันเสาร์
ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
ยอแซฟ ชุติกดี ลีริสสุทธี เป็นประธาน

วัดพระคริสตราชา เมืองคง อ.คง จ.นคร
ราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชุติกดี ลีริสสุทธี เป็น
ประธาน

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง จ.นคร
ราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา
10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชุติกดี ลีริสสุทธี เป็น
ประธาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่

วัดแม่พระบังเกิด จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดและ
พิธีโปรดศีลกำลัง วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา
10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์
รัตน์ เป็นประธาน

วัดนักบุญสเตเฟน ฉลองวัดและพิธีโปรดศีล
กำลัง วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น
ประธาน

วัดนักบุญอันนา บ้านห้วยเจริญ พิธีเปิด-เสก
วัดใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น
ประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อรชตะ ประทุม
ตรี โทร. 08-1746-5878)

ที่นี้มีนัด

* แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลากร อัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ จะจัดอบรมวิธีศึกษาพระคัมภีร์
ด้วยรูปแบบ Bibliodrama ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน
2014 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
สนใจติดต่อได้ที่อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนก
พระคัมภีร์ โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร
0-2420-0120 E-mail: thaibible@hotmail.com

* ฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณโมทนาคุณพระ วัน
อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014 มีพิธีเสกยาน
พาหนะ เวลา 09.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา
10.00 น. โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี
दारุณศีล เป็นประธาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง โทร. 08-1797-8303

(อ่านต่อหน้า 16)

ที่นี้มีนัด (ต่อจากหน้า 15)

สำนักงานวัด 0-3261-1578 ต่อ 115

* **ฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา อุตรธานี** (บ้านเณรเล็ก สังฆมณฑลอุตรธานี) วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

* **Lectio Divina** โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธานศรีคารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.กรุงเทพ-กรีฑา หัวหมาก วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน / วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สวดถามคุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

* **คณะอัครวิมลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่** ขอเชิญร่วมเผ่าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา **คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช** จิตตากริการ วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2014 / 10 มกราคม 2015 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร **คุณสงวน โทร. 08-1908-4766 คุณเปรม โทร. 08-4008-8789**

* **สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย** ขอเชิญคริสตชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยมีค่าใช้จ่าย 500 บาทตลอดชีพของการเป็นสมาชิก อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 1. จะได้รับ

การภาวนาและถวายมิสซาให้เป็นประจำ 2. ได้รับข่าวสารจากทางสมาคมปีละ 3-4 ครั้ง 3. ร่วมเดินทางไปแสวงบุญทั้งในและต่างประเทศในอัตราพิเศษ 4. ได้รับส่วนลดค่ายา 10% และค่าห้องพัก 3% ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 5. เข้าเฝ้าเป็นประจำปี 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสมาคมจะจัดขึ้น สนใจติดต่อคุณสุธี ศรีจันทร์ โทรสาร 0-2681-5369 โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ 1313 หรือมือถือ 08-1695-4468

* **โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM** สำหรับผู้สนใจทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องวัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอดรถชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตากริการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ ดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree@gmail.com, 08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภณพรรักษา aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 หรือ คุณวัชร นววงศ์ wacharan@gmail.com, 08-9117-9100

อัปเดตข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก และนิตยสารคาทอลิก “อุฒสาร และอุฒศานต์” คลิก www.udomsarn.com เฟซบุ๊ก อุฒสารแฟนคลับ

ติดต่อกองบรรณาธิการ
ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
วัดไทรมีอะไร ที่นี้มีนัด เสกสุสาน
E-mail : udomsarn@cbct.net
udomsarn@gmail.com
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
โทรสาร 0-2681-5401

“พระอาณาจักรของพระเจ้า อยู่ใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว” (ลูกา 10:9)

เสกสุสาน

สังฆมณฑลจันทบุรี

† **วัดพระฤทธิย์แห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา**
วันจันทร์ที่ 3 ถึงวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 19.30 น. ศาลาหลังใหม่
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 10.00, 16.00, 19.30 น. ศาลาหลังใหม่
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ศาลาหลังใหม่

† **วัดนักบุญเบเนดิก เขาฉกรรจ์**
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. ที่สุสาน
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ที่สุสาน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

† **วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี อ.บ้านนา จ.นครนายก**
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. (สวดถามเส้นทางคุณพ่อวิจิตร แสงหาญ โทร. 08-9826-5252)

† **ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ “เสกสุสานสถานติคาม”** ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น. **มีรอบเดียว** ที่หอประชุมบุญราศีฯ พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน ถ้าไม่สะดวกมาร่วมในวันและเวลาดังกล่าว สามารถมาร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับได้ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 เวลา 16.30 น. ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ (ร้านค้าติดต่อโดยตรงที่โทร. 08-9693-0477, 08-7531-4490 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2014) ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0-2429-0117 ถึง

8, 08-7531-4490 E-mail : info@santikham.com / www.santikham.com
หมายเหตุ ทั้งสองวันมีดอกไม้และเทียนจำหน่าย

† **วัดแม่พระประจักษ์เมืองลู่ร์ด หัวตะเข้** วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2015 เวลา 19.00 น.

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

† **วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์** วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.

ปฏิทินคาทอลิก 2015

มีจำหน่ายแล้ว

สมุดบันทึก ราคา 40 บาท
ไดอารี่พกพา ราคา 45 บาท
ปฏิทินแขวน ราคา 40 บาท



ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

มารธาและมารีย์ (ต่อจากหน้า 7)

ดังเช่นมารธา ชีวิตเราอาจจะวุ่นวาย จนเราไม่สามารถได้ยั้งสิ่งที่เราควรได้ยั้ง แต่เราวุ่นวายเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัว เราจัดแต่ละวันให้เต็มไปด้วยกิจกรรม ซึ่งทำให้เราค่อยๆ ถอยห่างไปจากสิ่งที่จำเป็นจริงๆ อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เราต้องดูแล รักผู้ที่อยู่ในความดูแลของเรา และสนใจรับฟังพระเจ้า ผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราตลอดเวลา

เรื่องราวของมารธามีประโยชน์แก่เรา ด้วยการเตือนเราว่า เราสามารถบรรลุถึงสิ่งที่ดีมาก ๆ หลายอย่างในชีวิตของเราซึ่งในขบวนการนี้จะทำให้เราลืมตัวเราเอง ซึ่งนับว่าเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ในสังคมที่มักจะกระตุ้นเราให้มีอะไรทำอย่างมากมาย ถึงกับสอนเราว่าชีวิตที่ดีที่สุด คือชีวิตที่มีอะไรทำตลอดเวลา แต่เราจะมีประโยชน์อะไรแก่ผู้อื่น รวมทั้งตัวเราเองด้วย เมื่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราอยู่ในสภาพที่หอบและเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา? วันเวลาของเราอาจเปี่ยมไปด้วยกิจกรรมมากมาย จนเราเหนื่อย แทนที่จะมีจุดมุ่งหมายที่ดีรอเราอยู่ เรากลับเครียดมากกว่ามีสันติภาพ เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ เราก็มักได้ยึดติดกับสิ่งที่จิตใจเรากระหายหา ทำให้เราเป็นคนแปลกหน้าแม้กระทั่งกับพระเจ้าและผู้อื่น หรือแม้กระทั่งกับตัวเราเอง

พรสวรรค์ทุกชนิดมีเงาซ่อนเร้นอยู่ เมื่อมีพระเจ้า สวรรค์ก็ต้องมีการรับผิดชอบ พรพิเศษของมารีย์คือความสามารถ ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจและพลังที่มีจุดมุ่งหมาย หากปราศจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีใจกว้างและการอุทิศตนอย่างไร้ความเหน็ดเหนื่อยของมารธาของโลกนี้ ชีวิตของเราคงมีสิ่งตอบแทนน้อยลง

แต่อะไรจะเกิดขึ้น หากสิ่งที่ดีทั้งหลายที่เรากระทำไป ยิ่งทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้า? อะไรจะตามมา หากเรามุ่งแต่การกระทำจนหลงลืมสิ่งเดียวที่มีความสำคัญ จนเราไม่กระทำสิ่งเดียวที่มีความสำคัญที่สุด นั่นคือการมีชีวิตเป็นมิตรกับพระเจ้า มารธามุ่งหน้าแต่เพียงเตรียมอาหาร และไม่พอใจกับความไม่สนใจของน้องสาว จนเธอลืมสิ่งที่สำคัญ เธอไม่เห็นสิ่งที่เธอควรจะเป็น อันที่จริงเธอไม่เห็นสิ่งที่น้องสาวของเธอเห็น นั่นคือพระเจ้าประทับนั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาเธอ หากมารธาไม่ซ้าลง เธอก็จะมีได้รับพระพรยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอ เพราะเธอจะไม่สำนึกว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเธอตลอด ทรงสนพระทัยในอันที่จะให้กำลังใจแก่เธอ รับใช้เธอและทรงอวยพรให้แก่เธอ

เรื่องราวของมารธาและมารีย์ ชี้ให้เราเห็นถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตคริสตชน ด้วยการเตือนใจเราว่า พระคริสตเจ้าจะต้องทรงเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตเรา ไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งที่ดีมากมายเพียงใด หากกิจการที่เราทำเป็นเหตุให้เราห่างไกลไปจากพระเจ้า ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียฝ่ายจิตวิญญาณ การที่พระเจ้าตรัสกับมารธา น้องสาวของเขา “ได้เลือกเอาสิ่งที่ดี

ที่สุด” พระเยซูเจ้ามิได้ทรงแนะนำให้มารธาเป็นนักพรตเต็มเวลา พระองค์ทรงเตือนเธอว่า หากพระองค์มิใช่ฐานชีวิตของเธอ เธอก็จะไม่รู้จักความชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงปรารถนาจะมอบให้แก่เธอ

ของขวัญของมารีย์

พระเยซูเจ้าทรงสอนให้มารธาเป็นเหมือนมารีย์ เธอต้องการสิ่งที่มารีย์ตอบสนอง เพื่อจะได้พบกับความสมดุลในชีวิตของเธอ พรสวรรค์ของมารีย์ก็คือเธอเป็นผู้ที่ยึดมั่นที่สุด เธอจะไม่ยอมให้ความต้องการใดๆ หรือธุรกิจอื่นใดขัดขวางมิให้เธอได้รับพระพรอันสูงส่ง อันที่จริงเนื่องจากเธอไม่ยอมมุงมั่นอยู่กับสิ่งที่ไร้ความสำคัญ จนเธอมีความสำรวมใจเฉพาะพระพักตร์ของพระคริสตเจ้า

ในแง่มุมนี้ มารีย์เป็นป้าโยชนาสำหรับสตรีในระดับสูง บุคคลชนิดนี้เจริญชีวิตอยู่ในปัจจุบัน พวกเขาจะไม่เครียดหรือกังวล เหตุว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เธอรู้ว่าทุกอย่างจะลงเอยในทางที่ดี ไม่มีอะไรที่เร่งด่วน ไม่มีเหตุร้ายใดๆ ที่จะทำให้เธอวุ่นวายใจ แม้โลกจะแตกในวันนี้ พวกเขา “มารีย์” เหล่านี้รู้ดีว่า วันรุ่งขึ้นทุกอย่างก็จะเรียบร้อย พวกเขาขบคิดว่า ผู้คนที่คิดคล้ายกับมารีย์ชอบการสนทนาในที่เงียบๆ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ความเป็นไปได้ของสิ่งเหล่านี้ที่มาจากความฝันกลางวันสักๆ

แต่พรสวรรค์ของพวกเขาที่มีมุมมองอยู่เหมือนกัน สำหรับพวกเขาที่มากป้อมมารธา ทราบดีว่าความสงบเงียบเหมือนคนที่ฝันไป เหมือนมารีย์ อาจมิได้คิดถึงความต้องการของผู้อื่น การอธิษฐานภาวนาและการรำพึงภาวนา ที่มีได้ช่วยให้เรารับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่รอบตัวเรา ที่มีได้สืบเนื่องมาจากความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ถือว่าเป็นการล้มละลายฝ่ายจิตวิญญาณ ความโดดเดี่ยวและความสงบที่เราถือว่าเป็นคุณสมบัติของมารีย์ ซึ่งนับว่าจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรา อาจเสี่ยงเหมือนกับว่า หากไม่นำไปสู่การสนใจกับความหวังในผู้อื่น ซึ่งจะต้องฝังลึกในจิตใจของเรา หากการอธิษฐานภาวนาและการรำพึงภาวนา มิได้ช่วยให้เราสนใจที่จะรับใช้ผู้อื่นในองค์พระคริสตเจ้า เหตุว่าการสนใจในองค์พระคริสตเจ้าอย่างจริงจัง พระคริสตเจ้าก็จะทรงช่วยให้เราสนใจในผู้อื่นมากขึ้น

การดำเนินชีวิตคริสตชน มิได้เรียกร้องให้เราเป็นมารธาหรือมารีย์ แต่เราต้องพยายามแสดงออกถึงสิ่งที่ดีที่สุดในทั้งสองท่าน ความรักและมิตรภาพกับพระคริสตเจ้าของมารีย์เป็นการชี้ให้เราเห็นว่า ความรักและมิตรภาพที่แท้จริงที่มารีย์เป็นผู้ที่ทำให้เราได้เห็น จำเป็นต้องผลิบานออกเป็นความรักในภาคปฏิบัติที่มารธาแสดงให้เราเห็นอย่างเด่นชัด ในชีวิตคริสตชนการอธิษฐานภาวนาและการปฏิบัติเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและแยกออกจากกันไม่ได้ ผลของการอธิษฐานภาวนาต้องแสดงออกในความรัก และความรักจะต้องหล่อเลี้ยงการ



อธิษฐานภาวนา

พระศาสนจักรคือพระวรกายของพระเยซูเจ้า ดังที่นักบุญเปาโลเตือนเราในจดหมายถึงชาวโครินธ์ บทที่ 12 ว่าสมาชิกของพระวรกายมีความสำคัญ เรื่องราวของมารธาและมารีย์ชี้ให้เราเห็นถึงสิ่งที่สูญหายไป หากแทนที่เราจะสนับสนุนความแตกต่างของกันและกัน เราไม่สนใจและโจมตีกัน หรือตัดลิ้นกันและกันโดยปราศจากความรัก เมื่อพวกที่คล้ายคลึงกับมารธาไม่เห็นว่าการทำอะไรถึงต้องการพวกที่คล้ายกับมารีย์ หรือเมื่อเราเห็นมารีย์อยู่ท่ามกลางเรา เราไม่สามารถเห็นพระคริสตเจ้าในบรรดามารธา เมื่อนั้นผู้ที่คืนดีกันในพระคริสตเจ้าจึงแตกแยกออกจากกันและกัน และอีกครั้งหนึ่งที่มีความไม่ไว้วางใจกันและกันมีชัยเหนือความรัก พระศาสนจักรในรูปแบบนี้ไม่อาจเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความหวัง ดังนั้นดังเช่นมารธาและมารีย์ เราต้องเป็นมิตรกับผู้ที่แตกต่างไปจากเรา พยายามมองความดีในตัวเขา และสำนึกแน่แท้ใจว่า จากความแตกต่างของเรา เราสามารถนำพระคริสตเจ้าให้ทรงเจริญพระชนม์อยู่ในโลกได้ **✠**

คณะเยสุอิตขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง

“สองร้อยปีแห่งการฟื้นฟูคณะเยสุอิต

มรสุ่ม ศรีทธา และบทเรียน”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2014

เวลา 08.00-18.00 น. ที่บ้านเซเวียร์

08.30 น. เริ่มลงทะเบียน 09.00 น. วจนพิธีกรรม

และกล่าวเปิดโดยคุณพ่อสุกีย โปโตโย, S.J.

09.30 น. เกริ่นนำ และ Slide Presentation

10.00-12.00 น. เสวนา หัวข้อ “สองร้อยปี

แห่งการฟื้นฟูคณะเยสุอิต มรสุ่ม ศรีทธา และ

บทเรียน” วิทยากร คุณพ่อสุกีย โปโตโย, S.J.

เจ้าคณะแขวงเยสุอิตแห่งประเทศไทย คุณพ่อ

พงษ์พันธ์ โภททวี, S.J. เยสุอิตมิสซันนารีไทย

ประเทศกัมพูชา คุณพุดิพงษ์ พุดตาลศรี

นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์พระศาสนจักร

ผู้ดำเนินการเสวนา คุณชินสุข อาศัยธรรมกุล

12.00-13.30 น. พัก รับประทานอาหาร

13.30-15.30 น. เสวนาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์

เยสุอิตไทยตั้งแต่อยุธยาถึงปัจจุบัน: ประสบการณ์

บทเรียน สู่ก้าวต่อไป” สอบถามโทร. 0-2354-

9091 ต่อ 303 (คุณรัชกร ดีอ่อน)



2+2 เท่ากับเท่าไร?

(โปรดใช้วิจารณญาณก่อนตอบ)

“2+2 เท่ากับเท่าไร” จริงๆ มันไม่น่าจะเป็นคำถามที่น่าลังเลในคำตอบ เราเรียนมันมาตั้งแต่เด็ก ภายในห้องบรรยากาศเสียงงัน เด็กน้อยคนนั้นตอบตามความเป็นจริง “4” ปัง! เสียงป็นนัดเดียวและนัดสุดท้าย ร่างของเด็กที่ตอบคำถามลึกลับ 2+2 เท่ากับเท่าไร ล้มลง เลือดไหล สมอแตกกระจาย กลิ่นคาวเลือดคลอคลุ้ง “เอาออกไป” นายทหารสั่งการมาดโหด สีหน้าเข้ม เด็กๆ ในห้องคงคิดในใจ มันเคยยิ้มหรือเปล่า

นายทหารคนเดิม กวาดสายตาไปทั่วห้อง ไม่มีใครกล้าสบตา มันชี้เป้า “แก ไอ้อ้วน ออกมานี่” เด็กร่างท้วมดูสมบูรณ์กว่าใคร เดินออกมาอย่างรู้

ชะตากรรม “พวกแกทราบดีว่า 2+2 เท่ากับเท่าไร พวกแกคงเห็นแล้วว่าคำตอบที่ถูกคืออะไร? เอาละ ฉันไม่อยากจะเสียเวลากับความโง่งงของการศึกษาของบ้านเมืองนี้ ไอ้อ้วน 2+2 เท่ากับเท่าไร” เด็กอ้วนหลับตาปี ความตื่นเต้นส่งผลให้ร่างกายหลังจะระบายอย่างออกมา น้ำสีเหลืองไหลเต็ม 2 หล่อก



“ถึงกลับฉีราดเลนนะ(มึง)” ตกลงจะตอบหรือไม่ตอบ ป็นกระบอกเดิมจ่อที่ขมับ เด็กอ้วน ความเย็นเยือกแผ่ซ่านไปทั่วห้อง เด็กอ้วนตะโกนสุดเสียง “2+2 เท่ากับ 5 ครับ” เสียงเพลงเศร้าคลอไปกับฉาก ทหารกลุ่มใหญ่เดินออกไปจากห้อง ทั้งห้องเรียนให้อยู่ในสภาพเดิมปกติ แต่สิ่งผิดปกติต่อไปจากนี้คือ เราจะคิดอะไรได้บ้าง ความคิดไม่ใช่ถูกปิดกั้น ความหมายก็คือ เราต้องคิดตามผู้นำ เป็นวิธีสามัญของคำว่า “ล้างสมอง”

จริง ๆ แล้วมันเป็นฉากในจินตนาการที่ผมได้ฟัง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ กำลังให้ข้อคิดเกี่ยวกับประเด็นในวันนั้นที่เราเสวนาร่วมกัน กับตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่กำลังจะมาช่วยกันขับเคลื่อนและสร้างหลักสูตรจริยธรรม สื่อมวลชน บางคนเป็นนักวิชาการ บางคนเป็นนักสื่อสารมวลชน บางคนเป็นผู้ที่อยู่ในเวทีของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิต่าง ๆ หรือการคุกคามจากสื่อมวลชน บางคนเป็นคณบดีหรืออธิการบดี หรือกลุ่มการให้การศึกษา เรื่องสื่อ งานนี้จัดโดยศูนย์คุณธรรม ผมเองเป็นตัวแทนฝั่งพาคาสาสนาที่ได้พูดคุยถามไถ่กับผู้จัดซึ่งเป็นคณบดีเทศศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า เหตุใดจึงชวนเชิญมาร่วมพูดคุย อาจารย์บอกว่า เพราะทราบว่าทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ได้ทำเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับสื่ออยู่ด้วย และสาสนากับเรื่องจริยธรรมน่าจะเกี่ยวข้องกัน ผมตอบย้ำว่า เราเพิ่งอบรมของเราชั้นปี 3 ในการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานสื่อ โดยวางหลักสูตรไว้ 5 วัน

เมื่อถึงคิวผมต้องพูดสิ่งแรกที่ผมพูดคือ ผมบอกว่าเวลาที่เรอบรมเน้นเกี่ยวกับสื่อ ถ้าจะถามว่าในประเด็นเรื่องจริยธรรมเป็นอย่างไร ตอบได้เลยว่า “ไม่มี” ผมทิ้งความเงียบไว้สักนิดหนึ่งก่อนจะบอกว่า “เพราะพวกเขาถูกปลูกฝังเรื่องคุณธรรมความดีในชีวิตอยู่แล้ว”

ผมเล่าต่อถึงประสบการณ์การทำงานด้านสื่อศึกษา และการได้เข้าประชุมในเวที SIGNIS WORLD CONGRESS ล่าสุดที่ประเทศอิตาลี ในช่วงแยกห้องแล้วผมเลือกห้องที่อบรมเรื่องสื่อศึกษา ห้องนั้นเราพบนักวิชาการด้านนี้ทั้งจากสหรัฐอเมริกา ฟิลิปปีนส์ อินเดีย หรือคนเอเชียที่ไปทำงานด้านนี้ในแถบ

ทวีปแอฟริกา สิ่งที่น่าสนใจคือการจะอบรมสื่อศึกษาต้องเริ่มจากงานวิจัยจากสภาพจริงของการบริโภคสื่อในประเทศนั้น ๆ ไม่อย่างนั้นถ้าเราไปลอกหลักสูตรของใคร เราก็คงจะไม่ตอบโจทย์ของสังคมของเราอยู่ดี อันนี้ผมเห็นด้วยสุด ๆ ประเทศไทยมีงานวิจัยมากหรือน้อยผมไม่แน่ใจ แต่งานวิจัยหรือข้อมูล

พื้นฐานเหล่านี้เราต้องนำมาเปิดดูกัน สิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมต่อมาก็คือ คำถามเรื่องความคิดรวบยอดของคำว่าจริยธรรม คุณธรรม เรายืนอยู่บนพื้นฐานของอะไร สมุดบันทึกความคิดจิตอาสา 10 ชั่วโมง ใบประกอบวิชาชีพ ที่ต้องผ่านนู่นนี่ ตัวชี้วัดแบบนี้มันได้ผลจริงแท้แค่ไหน สังคมที่ถามหาคำว่าจริยธรรมในห้องเรียน แล้วพวกเขาก็ออกไปพบกับการทำงาน การทำตามความต้องการของตลาดในสนามสื่อ ที่ต้องแรง กล้า ขูดขายนบนหายนะของผู้อื่น ฯลฯ ถ้าสังคมยังสวนทางจริยธรรมอยู่ในพื้นที่จำกัด เป็นวิชาเรียนเพื่อเพียงผ่าน มันก็เหมือนกับ 2+2 เท่ากับ 5 นั่นแหละ เพราะเรารู้ว่าความจริง ความดี ความงาม สิ่งไหนจรรโลงใจ จรรโลงสังคม แต่เราไม่ทำ เราทำไม่ได้ เพราะมันสวนทางกับเรตติ้ง ยอดขาย หรือความเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพสื่อ

“2+2 เท่ากับเท่าไร?” คนที่ตอบว่า 5 อาจจะถูกมองว่า เพี้ยน แต่ชีวิตที่ก้าวเดินไปเราอาจกำลังตอบแบบนั้นก็ได้ โดยไม่ต้องให้ใครเอาปืนมาจ่อหัว อันนี้ตอบเองกันเลย

บรรณาธิการบริหาร



“ถ่ายพระคัมภีร์ย้อนหัน 2014” คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลากร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ “จัดถ่ายพระคัมภีร์ศึกษาพระวรสาร นักบุญย้อนหัน” โดยทีมงานครุคำสอน อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครูสมบัติ งามวงศ์ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณครูมลา สุริยพงศ์ประไพ และบรรดาครุคำสอนในโรงเรียนและเขตวัดที่นำเด็กมาร่วมถ่ายฯ และมีพิธีมอบวุฒิบัตร ถ่ายพระคัมภีร์ โดยคุณพ่อทักษิณย์ คมกฤส เป็นประธานระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2014 มีนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เข้าร่วมถ่ายฯ จำนวน 78 คน



“อบรมผู้นำ” แผนกครอบครัว จัดฝึกอบรมผู้นำเพื่อการสื่อสารเพศศาสตร์ศึกษา ตามแนวทางการอบรมเตรียมสมรส (ระยะไกล และระยะใกล้) ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ให้แก่ครูโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลโรงเรียนในเครือคณะรักกางเขน โรงเรียนในเครือมารีวิทย์ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2014 ที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร
E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net
 ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป
 ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ประสานความร่วมมือกับสถาบันคาทอลิก และสถาบันอุดมศึกษา จัดหานักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถในการใช้ภาษา ร่วมเป็นล่ามในงาน “เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 (Harmony World Puppet Carnival in Bangkok, Thailand 2014)” ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2014



ติดตามได้ที่ www.harmonyworldpuppet.com ซึ่งเป็นงานเทศกาลหุ่นที่จะเป็นศูนย์รวมของละครหุ่น ภาพยนตร์หุ่น วิดีโอหุ่น การอบรมสัมมนาหุ่นต่างๆ จากทั่วโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พื้นที่ใกล้เคียง และศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และมูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม โดยมีการปฐมนิเทศอบรมแนะนำ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2014 ที่หอศิลป์ ถนนราชดำเนิน

รายการโทรทัศน์คาทอลิก

แสงธรรม (MCOT) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทุกวันอาทิตย์ เว้นอาทิตย์ เวลา 04.30 - 05.00 น.

พระเจ้าคิดกับเรา (สทท.) ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 04.00 - 05.00 น.

รายการวิทยุคาทอลิก

- รายการ "ห้องรับแขกสภาคาทอลิกฯ" รายการ "ภารกิจรัก" รับฟังได้ทาง <http://www.thaicatholicradio.com/>
- รายการ "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ" ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา วันอาทิตย์ เวลา 05.00 - 06.00 น.
- รายการ "คุยกันเจ็ดวันหน" ออกอากาศทาง FM 98.75 MHz (กรุงเทพฯ) วันอาทิตย์ เวลา 07.00 - 09.00 น.

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย CATHOLIC SOCIAL COMMUNICATIONS OF THAILAND

• รายการโทรทัศน์ - <http://catholicmedia.cbct.net/> • รายการวิทยุ - <http://www.thaicatholicradio.com/>



คณะคาร์แมลประเทศไทยร่วมฉลอง 500 ปีเกิดของนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 500 ปีเกิดของ นักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู (อาวีลา) ที่อารามคาร์แมล สามพราน พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชกิตติคุณ ฌอลเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ สุระสร่างค์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษจำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2014

เหตุเกิดจากพระเจ้า

เหตุเกิดในครอบครัว

โดย...คุณแพ้อุนษา ไชยเดช



ตอนที่ 55 เชื่อ ไม่เชื่อ...เชื่อ

พี่น้องต่างความเชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อ เมื่อความเชื่อไม่ตรงกัน ไม่ใช่ต้องขัดแย้ง การเอาชนะว่าใครถูกผิดไม่ใช่ทางออก การยืนยันความเชื่อแปรเปลี่ยนเป็นชีวิตคือบทพิสูจน์ความเชื่อของคน

ท่ามกลางความเชื่อหลากหลาย คริสตชนยืนยันเรื่องนี้อย่างไร?

“เมื่อเขาจะมอบท่านที่ศาลนั้น อย่าวิตกกังวลว่าจะพูดอย่างไร หรือพูดอะไร สิ่งที่ท่านจะพูดนั้นจะได้รับการดลใจในเวลานั้นเอง เพราะท่านจะมีได้พูดด้วยตนเอง แต่พระจิตของพระบิดาของท่านจะตรัสในท่าน” (มัทธิว 10:19-20)

“แต่จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระคริสตเจ้าในจิตใจของท่าน จงพร้อมเสมอที่จะให้คำอธิบายแก่ทุกคนที่ต้องการรู้เหตุผลแห่งความหวังของท่าน” (1 เปโตร 3:15)

ทางเดินสายความเชื่อ คือความเชื่อในผู้นำทางมากกว่าเส้นทาง